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การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจำปี  2565 

วันจันทร์ที่  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565  เวลา  10.00   น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ไผ่ 

..................................................... 
ผู้มาประชุม 
 1. นายชานล ธนระพีโชติ  ประธานสภาเทศบาล 
 2. นายเจษฎากร บัวแสง   รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายเกษม ชวฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นางจงจิต แซ่เหีย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายธัชทร อภิโชติดิลก  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายนพดล พลภูเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายนิวัฒน์ ปลั่งศิร ิ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นายบุญเหลือ เรื่องลือ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายประสิทธิ์ สันคำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายประเสริฐ เอราวัน   สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 14. นายละออ บุญส่ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 15. นายสนธ ิ ชัดไธสง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 16. นางสาวสมมาศ สันคำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 17. นายไสว มัชฌิมา   สมาชิกสภาเทศบาล 
 18. นายสุพจน์ แก้วเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 19. นางสุภาภรณ ์ คำภูเงิน   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 2.  นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์  รองนายกเทศมนตรี 

  3.  นายกฤติธี  ปิยะพรมดี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  4.  นายศิริศักดิ์   อรุณเดชาชัย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  5. นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล 
  6. นายเอกณัฏฐ์  ตระกูลรัมย์  รองปลัดเทศบาล 
  7. ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ   รองปลัดเทศบาล 
  8. นางสาวพัทธวรรณ ปุริตา   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  9. นายอิทธิพล  พวกเมืองพล  ผู้อำนวยการกองช่าง 

 10. นายสัญญา  โม้อ้อน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
 11. นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 12. นางอัญชิสา  วงษ์จันฬา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 13. นางสุกัญญา  จันทร์ภักด ี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
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 14. นายสมศักดิ์  ศิริหล้า  ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
 15. นางจิตโศภิณ  เคนจันทึก  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล 2  
      อนุบาลสาธิต 
 16. นายประดิภาส  คล่องดี  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 17. นางชุติมา  ตรีชาลี  หวัหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 18. นายศุภกิจ  ทบลา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 19. นางกรองกาญจน์  ปัญญารัตนวงศ ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 20. นายวันชัย  สอนอินทร์  ประธานชุมชน บ.ข.ส. 
 21. นางจำนงค์  ชัยพร  ประธานชุมชนศาลเจ้า 2 
 22. พ.ต.ท.สังวร  สิกขา   ประธานชุมชนประปา 
 23. นายธนดล  กิติวิจารณ์  ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 24. นายสุชาต ิ  กุญชรมณี  ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา 
 25. นายทองแดง  ธรรมีภักด ี  ประธานชุมชนหลักสิบสี่ 
 26. นายประหยัด  อุดม   ประธานชุมชนหมู่สี่พัฒนา 
 27. นางฉวีวรรณ  ขวาลา  พนักงานจ้าง 

28. นางนภพร ปะเถตัง  พนักงานจ้าง 
29. นางนงนุสน์ ศรีภูมิ  พนักงานจ้าง 

 30. นางลมุล  ราชเข่ง  พนักงานจ้าง 
 31. นางพิศมัย  ลามพัฒน์  พนักงานจ้าง 
 32. นายสมชาย  โมกไธสง  ประธานชุมชนศาลเจ้า 
 33. นายทองสุข  เหง่าศรี  ประธานชุมชนแสงทองประชาสรรค์ 
 34. จ่าเอกสายันต์  นรสาร  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
 35. นางสาวนิชาภา  เศษภักดี  นักการ 

36. นายชลิต  โจมทา  พนักงานดับเพลิง 
 37. นายยูไร  เผือกคำ  ประธานชุมชนบ้านไผ่พัฒนา 
 38. นางธนัตพร  พรมวันทา  ประธานชุมชนอุตรนคร 
 39. นางวาสนา  คำสิงห์  ประธานชุมชนคลองชลประทาน 
 40. นายสุเวช  รอบรู้   ประธานชุมชนบ้านข่าพัฒนา 
 41. นายภูวนัย  นิมิตไตรสกุล  ประธานชุมชนมิตรภาพซอย 4 
 42. นายธนายุทธ   โคตรบรรเทา  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 43. นางสาวกมลพร  มูลอามาตย์  นักการ 

44. น.ส.ชลธิชา  อุดม  พนักงานจ้าง 
 45. น.ส.ยุวนิต  เพ่ิมยินดี  หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา 

46. น.ส.วรรณภา  วงษ์จันลา  ผช.จพง.ธุรการ 
47. นายอาทิตย์  ประวันโน                นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 48. นายพฤกษ์  สิริวารินทร์  พนักงานจ้าง 
 49. นางสาวจิรารัตน ์ ศรีคล้าย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

50. น.ส.วรินทร  ลิมสุวรรณ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
51. นายบันเทิง  หวานเขียง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง 
52. นางสาวศศิธาดา ป่อยยิ้ม  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
53. นางสาวภัทรภร  เมืองนาค  พนักงานจ้าง 
54. นางสาวทัศนีวรรณ สกลลิมสุวรรณ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
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55. น.ส.อุมาภรณ์  ตลับไธสง  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน 
56. นางภาวิณ ี  สุทธิ   นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 
57. นางเพียงใจ  ป้องชารี  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน 
58. น.ส.รัศมีลักษณ์  พร้อมสมุทร  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน 
59. นางสาวมฑิกานต์ กาญจนะ  พนักงานจ้าง 
60. นางสาวราคม  ใจสุข  พนักงานจ้าง 
61. นางสาวนันลดา  โพธิ์คำ  นักศึกษาฝึกงาน 

 62. น.ส.พัชรินทร์  โพธิราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 63. นายภูมิพัฒน์  แสงภู   พนักงานจ้าง 
 64. นางสาวสิริกัญญา แก้วมาลา  พนักงานจ้าง 
 65. น.ส.วรรษมน  วรจิตร  พนักงานจ้าง 

66. นายเลอสันติ์  นามบุดดี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 67. นายวรวฒุิ  รัตน์อัน  นิติกรชำนาญการ 
 68. น.ส.นิตยา  จันทร์ศรี  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

เริ่มประชุมเวลา    เวลา  10.00 น. 

   เมื่อได้เวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล   
  นายชานล  ธนระพีโชติ จุดเทียน  ธูป บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุม 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ สวัสดีครับ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม  
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  อ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ขอเชิญครับ 
 

นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน        ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   เรื่อง  เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  2565 
เลขานุการสภาเทศบาล   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   

ครั้งแรก  ประจำปี  2565   
 เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์  2565   ได้มีมติกำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี 2565  ตั้งแต่วันที ่1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป มีกำหนด
ไม่เกิน 30 วัน  นั้น 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความนัยมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2565  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565  เป็นต้นไป  มีกำหนด
ไม่เกิน  30  วัน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 
                      ชานล  ธนระพีโชติ 

                       (นายชานล  ธนระพีโชติ) 
                       ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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นายชานล  ธนระพีโชติ    ที่จบไปแล้วนั้นเป็นประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง  การเปดิประชุมสภา    
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี 2565  ต่อไป กระผมจะดำเนิน 
 ตามระเบียบการประชุมสภาเทศบาล  
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งใหท้ี่ประชมุทราบ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องท่ี 1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2565  
 เรื่องท่ี 2  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2   ลงวันที่  28  มิถุนายน  2565  

 เรื่องท่ี 3  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 แก้ไข ครั้งที่  2/2565   ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2565 

 ซึ่งทางกองวิชาการและแผนงานได้ส่งเอกสารให้ท่านได้รับทราบแล้ว    
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 เรื่องที่ 4  รายงานข้อมูลประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ 
 ของเทศบาล  ประจำปี  2565  ไดส้่งเอกสารให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ 
 ไปแล้วนะครับ 

 เรื่องท่ี 5  แนะนำพนักงานเทศบาล สายงานบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งและโอนมา 
 ดำรงตำแหน่ง  จำนวน  2  คน 

1. นายศุภกิจ  ทบลา  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหาร     
งานทัว่ไป  ระดับต้น) สังกัด กองคลัง  

2. นางชุติมา  ตรีชาลี  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดบัต้น)   สังกัด กองคลัง  

 ขอเชิญพนักงานเทศบาลทัง้  2 ท่าน ได้แนะนำตัวต่อสภาเทศบาล ตามลำดับ  
 ขอเชิญท่านแรก นายศุภกิจ  ทบลา  ขอเชิญครับ 
นายศุภกิจ  ทบลา    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ  กระผม  

นายศุภกิจ  ทบลา  สังกัดเดิม คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย   ตำแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สังกัด       
งานบริหารงานทั่วไป กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ต้ังแต่วันที่  18 กรกฎาคม  2565   
เป็นต้นมา มีหน้าที่ก็คือเพ่ิมเติมรักษาการใน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้และรักษาการ
ในหน่วยตรวจสอบภายในด้วยครับ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับเทศบาลเมือง 
บ้านไผ่ และเป็นหน่วยงานที่ใหญ่กว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเยอะ งบประมาณก็เยอะ    
จะเก็บความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลมาพัฒนาองค์กรเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ใหน้่าอยู่และพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ    ขอเชิญท่านชุติมา   ตรีชาลี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
นางชุติมา  ตรีชาลี    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ  
ทะเบียนทรัพย์สิน ดิฉัน นางชุติมา  ตรีชาลี  สังกัดเดิม คือ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน 

ทรัพย์สิน เทศบาลนครขอนแก่น โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และปฏิบั ติหน้าที่ ในการรักษาการ   
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หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ซึ่งดิฉันเองก็เป็นลูกหลานของคนบ้านไผ่  บ้านอยู่ที่ชุมชนจัดสรร
และมีความยินดีที่จะได้นำประสบการณ์ ความรู้ที่ได้มาจากเทศบาลนครขอนแก่น ได้มาช่วย
บริหารงานและพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา ซึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านเกิด ต้องขอบพระคุณ
คณะผู้บริหารที่ได้ให้โอกาสย้ายมาทำงานที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอขอบพระคุณคะ่     

นายชานล  ธนระพีโชติ  เป็นการรายงานเป็นพนักงานที่โอนย้ายมาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จากข้อมูลเบื้องต้นที่ 
ประธานสภาเทศบาล ผู้ย้ายเข้าได้รายงาน ผมเชื่อว่าทางกองคลังนั้น คงจะได้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ 
 มาดำเนินการ คิดว่าทางกองคลังก็น่าจะเป็นส่วนที่ดีก็จะเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก็ขอต้อนรับทั้ง 2 ท่าน  ด้วยความยินดีครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี   2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

- สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  29  มถิุนายน 2565 
 (ขอรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลในครั้งต่อไป) 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง ญัตติที่ 23/2565 เรือ่ง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
                                 - วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
             

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ข้าพเจา้ขอเสนอญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พุทธศักราช  2566   
มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   สมัยประชุมสภาเทศบาล        
สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3  ประจำปี  2565    

 ตามทีเ่ทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะดำเนินการจัดทำเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่น          
ได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่  15  สิงหาคม  นั้น  

 เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 

 งบประมาณ  พ.ศ. 2566  และประมาณการราคาท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง มาเพ่ือโปรดนำเสนอ 
และขอรับความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ในสมัยประชุมต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
                                    บัดนี ้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล    
ทุกท่าน ไดท้ราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
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  1.  สถานะการคลัง (ณ วันที ่ 30  มิถุนายน  2565) 
                1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
   มีสถานะการเงนิ ดังนี้  
    1.1.1  เงินฝากธนาคาร จำนวน  160,655,066.73 บาท 
                             (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)   
        1.1.2  เงินสะสม จำนวน   141,313,754.36   บาท   
 (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)   
         1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 64,318,903.78 บาท   
 (หกสิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมี่นแปดพันเก้าร้อยสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)  
       1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   
  จำนวน  -  โครงการ  (ไม่มี) 
       1.1.5  รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
  จำนวน  2  โครงการ รวม 655,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
              1.2  เงินกู้คงค้าง จำนวน 17,890,315.18  บาท   
 (สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามร้อยสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์) 
  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
               2.1 รายรับจริง จำนวน         222,294,634.51  บาท  
                   (สองร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) 
   ประกอบด้วย 
   -  หมวดภาษีอากร จำนวน         5,022,040.82 บาท 

 (ห้าล้านสองหมื่นสองพันสี่สิบบาทแปดสิบสองสตางค์) 
   -  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
                                         จำนวน     6,208,862.00 บาท                               
                      (หกล้านสองแสนแปดพันแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 
   -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน  2,641,097.56 บาท 
 (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) 

                                -  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
            จำนวน   1,614,102.25  บาท              
                             (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) 

   -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน     880,491.24  บาท 
 (แปดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค)์ 
   -  หมวดรายได้จากทุน   จำนวน      -              บาท 
   -  หมวดภาษีจัดสรร จำนวน    104,927,540.64  บาท   
 (หนึ่งร้อยสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบสี่สตางค์) 
   -  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  101,000,500.00 บาท   
 (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านห้าร้อยบาทถ้วน) 
       2.2  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
                                           จำนวน       9,932,284.00   บาท                 
            (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)   
       2.3  รายจ่ายจริง   จำนวน       221,819,003.38  บาท 

                     (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเกา้พันสามบาทสามสิบแปดสตางค์)  ประกอบด้วย      
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    -  งบกลาง  จำนวน                 52,668,296.03  บาท 
                          (ห้าสิบสองล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทสามสตางค์) 
     -  งบบุคลากร  (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)   
        จำนวน                  79,562,038.71  บาท             

  (เจ็ดสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
    -  งบดำเนินงาน  (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค)  
       จำนวน                  54,862,223.22  บาท   
                          (หา้สิบสี่ล้านแปดแสนหกหมืน่สองพันสองร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์) 

   -  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
                                            จำนวน   24,985,239.62  บาท           

 (ยี่สิบสี่ล้านเกา้แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค)์ 
         - งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) จำนวน 9,741,205.80 บาท 
                            (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าบาทแปดสิบสตางค์)              
    -  งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)    -          บาท  (ไม่มี) 
                2.4  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
            จำนวน     9,932,284.00   บาท  
                       (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 

                2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
                   จำนวน     10,771,259.95  บาท  

                       (สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค)์ 
                 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม   –   บาท (ไม่มี) 
                 2.7  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                       –   บาท (ไม่มี) 
  3. งบเฉพาะการ  
    ประเภทกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
    - มีรายรับจริง จำนวน          15,546,833.57  บาท   
                         (สิบหา้ล้านหา้แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค)์ 

               -  รายจ่ายจริง จำนวน         9,782,884.41  บาท  
                (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) 
                -  กู้เงินจากธนาคาร/อ่ืนๆ จำนวน 105,000,000.00 บาท 
                 (หนึ่งร้อยห้าล้านบาทถ้วน) 

                         -  ยืมเงินสะสม   จำนวน      -            บาท    (ไม่มี) 
                -  กำไรสะสม/ขาดทุนสะสม จำนวน  5,380,340.85  บาท 
                (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทแปดสิบห้าสตางค์) 
                -  เงินฝากธนาคาร  ณ  วันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 2564 
               จำนวน     24,646.13   บาท   
                  (สองหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบหกบาทสิบสามสตางค์) 
                -  ทรัพย์รับจำนำ   จำนวน        72,091,400.00  บาท 
                 (เจ็ดสิบสองล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่รอ้ยบาทถ้วน) 

  4.  ประมาณการรายรับ  ปีงบประมาณ  2566 
                   -  รายได้จัดเก็บเอง  จำนวน      23,443,500.00  บาท 
                    (ยี่สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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                   -  รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                   จำนวน     116,250,000.00 บาท 
                     (หนึ่งร้อยสิบหกล้านสองแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 
                   -  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                                       จำนวน    110,306,500.00 บาท 
                     (หนึ่งร้อยสิบล้านสามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                  -  รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น 250,000,000.00  บาท   
                     (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
  5.  ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2566 
    -  งบกลาง จำนวน   64,086,700.00  บาท 
                   (หกสิบสี่ล้านแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
    -  งบบุคลากร  จำนวน        100,384,900.00  บาท 
                   (หนึ่งร้อยล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)    
                   - งบดำเนินงาน  จำนวน      62,354,800.00  บาท 
                   (หกสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
    - งบลงทุน    จำนวน          12,464,400.00  บาท 
                   (สิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
         - งบรายจ่ายอื่น   จำนวน           -     บาท    (ไม่มี) 
                      - งบเงินอุดหนุน  จำนวน    10,709,200.00  บาท 
                  (สิบล้านเจ็ดแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

     - รวมรายจ่ายจากงบประมาณทั้งสิ้น  250,000,000 บาท                    
                  (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

  6.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล  ตาม มาตรา  35 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  คิดเป็นร้อยละ  29.05 

  จึงเสนอรา่งเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
 เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

(ลงชื่อ) ประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร 
(นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร) 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ที่จบไปแล้วนั้น นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ ่ ได้แถลงหลักการและแนวนโยบายของ 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566 ต่อสภาเทศบาล 

แล้ว โดยในปีงบประมาณพุทธศักราช 2566  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ทั้งสิ้น 250 ,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เนื่องจากร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  แบ่งเป็น  3  ส่วน จะมีทั้งหมด จำนวน 420 หน้า ซึ่งแต่ละส่วนจะ    
มีความสำคัญและมีรายละเอียดที่สภาเทศบาลจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ  
กระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาและอภิปรายเป็นส่วน ๆ  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
ได้ชี้แจงในรายละเอียดได้อย่างชัดเจนมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ขอเชิญท่านนพดล  พลภูเขยีว ครับ 

นายนพดล  พลภูเขียว         เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธานชุมชน  และผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  กระผม เห็นด้วยกับ 
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ท่านประธานสภาเทศบาล ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นส่วน ๆ 
เพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกสภาได้พิจารณาได้อย่างละเอียด รอบคอบและเกิดความคุ้มค่าในการ    
ใช้จ่ายเงินของเทศบาล โดยขอให้พิจารณาในส่วนที่ 1 จบ ก็ให้ผู้บริหารตอบ และส่วนที่ 2  
และ 3  ก็ใช้แบบเดียวกัน  ขอขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชต ิ     มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับคำเสนอของท่านนพดล  พลภูเขียว          
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองด้วยครับ  (รับรองถูกต้อง)  เมื่อสมาชิกสภาเห็นชอบกับ 

คำเสนอของท่านนพดล  พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล ในการอภิปรายร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช  2566  ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
โดยพิจารณาเป็นส่วน ๆ กระผมขอเริ่มตั้งแต่ส่วนที่ 1  คำแถลงประกอบงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พุทธศักราช  2566 หน้า 1  ถึง หน้า 5   

 ประกอบด้วย 
   - คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พุทธศกัราช  2566  หน้าที่ 1  ถึง  หน้าที่ 2 
   - คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
   พุทธศักราช  2566    
       -  ประมาณการรายรับ   หน้าที่  3 
       -  ประมาณการรายจ่าย  หน้าที่  4 
   -  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม  มาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติ 
 ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   หน้าที่  5  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
 ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  ครับ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 
 กระผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขออนุญาตท่านประธานสภา 
 เทศบาลลุกข้ึนมาอภิปรายญัตติที่ 23/2565  เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมก็จะขอเริ่มอภิปรายในส่วนที่ 1 ตามที่ผมได้นั่งฟัง    
ท่านผู้บริหารได้แถลงเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เท่าที่ดูในส่วนของสถานะการคลังก็ค่อนข้างที่จะมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก เงินสะสม เงินทุน
สำรองเงินสะสม และรายได้อ่ืน ๆ ตอนนี้ที่ผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตหารือท่านประธานสภา
เทศบาล ในส่วนของปีนี้ จะสังเกตว่าการตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ ก็อยู่ที่  
250,000,000 บาท ซึ่งปรับลดมาจากปีที่แล้วนี้ประมาณ 4,000,000 บาท ตอนนี้ใน
รายละเอียดของงบประมาณรายจ่าย ซึ่งทุกท่านทราบว่าก็จะมีรายรับมาอยู่ใน 3 ส่วน ไม่ว่า
จะเป็นส่วนของทางท้องถิ่นจัดเก็บเอง ซึ่งปีนี้ก็มีการประมาณการต่ำลง จากประมาณการ
รายรับของปี 2565 ซึ่งจริง ๆ ก็เหลืออยู่แค่ เดือนเดียวก็จะหมดสิ้นปีงบประมาณ อันนี้ก็
อยากจะให้ท่านประธานสภาเทศบาลช่วยแจ้งด้วยว่า ณ วันนี้เหลืออีกแค่หนึ่งเดือน รายได้
จัดเก็บของเรานี้ทุกหมวดหมู่ตอนนี้มาถึงไหนแล้ว เพราะว่าทางสมาชิกสภาเทศบาลไม่ทราบ
จริง ๆ ว่า ณ วันนี้รายได้จัดเก็บของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมวดภาษีจัดสรรก็ดีหรือ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปหรือแม้กระทั่งเทศบาลจัดเก็บเองนะครับ อย่างไรก็ขอข้อมูล เพ่ือจะได้
พิจารณาประกอบไปด้วยครับ ตอนนี้พอหลังจากที่รายได้จัดเก็บมีการปรับประมาณการลดลง 
ถ้าดูตัวเลขก็ประมาณ 5,000,000 บาท ในส่วนของภาษีจัดสรรเป็นพวกภาษีที่ดิน       
ภ าษี แวต   ภ าษี น้ ำมั นอะไรต่ อมิ อะไร  อันนี้ ก็ ยั งป ระมาณ การ ซึ่ งตั ว เลขก็ อยู่ ที่  
116,250,000 บาท มีการปรับลดนิดหน่อย ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปปรับเพ่ิมมาประมาณสัก 
3,000,000 บาท ซึ่งตัวเลขค่อนข้างสูงมาก เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่าการจัดเก็บรายได้ของปี
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ก่อน ๆ รายรับ รายจ่ายเป็นอย่างไร เดี๋ยวสักครู่อาจจะขอย้อนหลังไปถึงปี 2562 พอหลังจาก
ที่ประมาณการงบประมาณรายจ่าย 250,000,000 บาท ตอนนี้ผมขออนุญาตมาดูตรงนี้ก็
ยังอยู่ในส่วนที่ 1 หน้าที่ 2 ตอนนี้ผมมาเห็นตัวเลขตรงนี้แล้วก็อยากจะขออนุญาต เพราะว่า
เดาไม่ถูกจริง ๆ ว่าตัวเลขนี้มันจะถูกต้องตามนี้ไหม คือ ท่านลงไว้ว่ากรณีงบลงทุน ข้อ 2.2 
ท่ านล งไว้ ว่ า งบ ล งทุ น  ค่ าครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ งป ลู กส ร้ า ง  งบป ระมาณ ทั้ งห มด 
24,985,239.62 บาท แต่ทีนี้พอหน้าถัดไป ผมก็เลยมาดู ขออนุญาตข้ามมาส่วนที่ 2 ผมก็
เลยมาดูแล้วว่างบลงทุน งบลงทุนที่ตั้งไว้ 24 ล้านบาทเศษ ตามที่ผมอภิปรายเมื่อสักครู่     
แต่ขณะเดียวกันตัวเลขที่ปรากฏในงบลงทุนแค่ 12,464,000 บาท ผมเดาทางท่านไม่ถูก 
จริง ๆ ว่าที่เหลือไปไหน ประมาณสักเกือบครึ่งหนึ่งของงบลงทุน ซึ่งจริง ๆ แล้วนี่ตามวิธีการ
จัดเก็บตามงบประมาณนี้ งบลงทุนก็อยู่ประมาณตัวเลขราว ๆ 10 % ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีนั้น ๆ แต่ ณ วันนี้ปรากฏว่างบลงทุนในที่นี้เหลืออยู่แค่ 12 ล้านบาทเศษ  
สิบสองล้านบาทเศษนี้ ผมถอดเลยว่าเป็นงบลงทุนที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาบรรจุ
เข้างบประมาณท้ังหมดนี้ 12,464,000 บาท เขต 1 ที่ผมดูแลกับพ่ีน้องสมาชิกสภาเทศบาล
ได้ทั้งหมดแค่ 4,150,000 บาท รวมทั้งเขต 2 และเขต 3 ด้วยเป็นแค่ 12,464,000 บาท 
เพราะฉะนั้นก็อยากจะทราบว่างบประมาณส่วนที่เหลือนี้ ผมดูในเล่มทั้งส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2   
ที่มอบให้จะไม่มีกล่าวถึงส่วนที่ เหลืองบลงทุนนี้ท่านจะเอาไปทำอะไรไม่ปรากฏในร่าง        
เทศบัญ ญั ติ  อันนี้ ก็ ขอตั้ งข้ อสั ง เกตไว้ด้ วย  จริ ง ๆ  แล้ วผมต้ องข ออนุญ าตคุยกับ                
ท่านประธานสภาเทศบาลเลยครับ อภิปรายแล้วก็หารือท่านด้วยว่าจริง ๆ แล้วมันมีสัญญาณ
เตือนเรื่องของงบประมาณนี้มาตั้งแต่ปี 2563 ช่วงโควิดเข้ามาระบาดใหม่ ๆ ผมไปรื้อตัวเลข
ดูงบประมาณรายจ่าย รายรับปี 2562 ปรากฏว่าในครั้งนั้น รายรับของปี 2562 เราได้รับไม่
ว่าจะเป็นทางเทศบาลจัดเก็บเอง รายได้จากหมวดจัดสรร และรายได้จากหมวดเงินอุดหนุนนี้
เราเก็บภาษีได้ถึง 256,000,000  บาท นี้คือตัวเลขจริงตามเอกสารที่ผมได้ย้อนหลังไปดู
ของเทศบาลก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เรามีโอกาสแตะถึง 300,000 ,000 บาท      
ในโอกาสต่อไป ซึ่งเป้าเราอยู่ตรงนั้นจริง ๆ ผู้บริหารทุกชุดที่มาบริหารเทศบาลนี้อยากจะเห็น
ตัวเลข แต่ทีนี้พอมาถึงปี 2563 มันก็มีสัญญาณเตือนแล้วว่าเนื่องจากมีโรคระบาด ปรากฎว่า
การประมาณการของเรานี้มีการปรับเพ่ิม ไม่ใช่ลด ปรับเพ่ิมมาอีกเป็น 265,000,000 บาท 
ท่านทราบไหมครับ ประมาณการไว้แล้วนี้ เก็บจริงได้เท่าไหร่ ปี 2563 เก็บจริงได้แค่ 
234,000,000 บาท ต่ำกว่าประมาณการประมาณสัก 30,000,000 บาทกว่า นี้ก็เป็นการ
ส่งสัญญาณแล้วว่าไม่ได้แล้ว เราต้องมีการจัดทำงบประมาณ ปรับงบประมาณใหม่แล้วก็ยัง
เป็นรูปเดิม ๆ จะสังเกตว่าเล่มแต่ละเล่มทุกปีนี้ก็เป็นข้อความเดิม ๆ ที่พวกเราได้เห็นกัน     
พอเสร็จก็มาปี 2564 นี้ประมาณการไว้ที่ 254,000,000 บาท รับจริงเท่าไหร่ อยู่ในเล่มมี 
เดี๋ยวผมขออนุญาตดูรับจริงนิดหนึ่งครับ รับจริงเข้าใจว่าอยู่ที่ 222,000,000 บาทเศษ    
ต่ำกว่าประมาณการไปตั้ง 30,000,000 บาทกว่า เพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้ ซ่ึงผมจะไม่   
ลงลึก เพราะตัวเลขรายรับรายละเอียดเยอะมากก็เลยทำให้ต้องได้คิดแล้วว่า ณ วันนี้เรายังจะ
จัดงบประมาณกันแบบนี้ ผมว่าไม่ถูกทิศถูกทางการบริหารจัดการบ้านเมืองแล้ว เพราะสังเกต
ว่างบลงทุนนี้ที่พ่ีน้องรอรับความช่วยเหลือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลและจากทางเทศบาลนี้
ก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดแม้กระทั่งงบปี 2565 ณ วันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเลยว่ามีการประกวด
ราคาจัดซื้อ-จัดจ้างหรือยัง งบปี ไม่ใช่งบเพ่ิมเติม เพราะฉะนั้นงานลงทุนในเรื่องของความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านนี้ผมว่าตอนนี้มันไม่มีความชัดเจน แล้วซ้ำร้ายมาเจอปี 2565 นี้ งบลงทุน
ในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานก็แทบจะเหลือไม่มาก แล้วดูแล้วแต่ละโครงการก็อย่างที่เห็น
บอกตรง ๆ ว่ามันก็เป็นอะไรที่พวกเราก็อึดอัดมากในรอบงบประมาณปี 2565,ปี 2566    
ซ่ึงปี 2564 นี้เราก็ต้องชื่นชม เพราะว่าปี 2564 นี้เป็นงบประมาณของคณะผู้บริหารชุดเดิม
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หรือสมาชิกสภาเทศบาลเดิมเป็นผู้ดำเนินการไว้ ซึ่งท่านประธานสภาเทศบาลก็อยู่ในสมัยนั้น 
เราก็ได้อานิสงส์ของปี 2564 มาจนถึงปัจจุบันนี้  เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเรียน        
ท่านประธานสภาเทศบาลสักนิดนึงว่าการจัดทำงบประมาณแบบนี้  ซึ่งจริง ๆ ผมต้อง         
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านนายกเทศมนตรีเคยพูดกับสมาชิกสภาเทศบาล ตอนที่คุยกัน
นอกรอบ ท่านบอกว่าตอนนี้ท่านรีดงบประมาณมาจากกองฝ่าย เพ่ือจะเอามาให้งบลงทุนใน
เรื่องของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ถ้าผมจะดูกันก็ยังมีงบประมาณใน
เรื่องของวัสดุ ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัวที่อยู่ตามกองต่าง ๆ นี้ก็ยังมีอยู่ ดูกันจนตาลายเลย  
นั่งพลิกทีละแผ่น ๆ ก็ยังเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากท่านประธานสภาเทศบาลไป
ยังผู้บริหารสักนิดนึงว่าเที่ยวนี้แนวนโยบายท่านนี้ก็คือสร้างเมืองเรา ซึ่งตอนนี้บ้านไผ่ก็เป็น
เมืองเอกที่รองรับเรื่องของโลจิสติกส์ต่อไปก็จะมีรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง เพราะฉะนั้น
การบริหารจัดการบ้านเมืองในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน ณ วันนี้จะรองรับในเรื่องของ
โครงสร้างเหล่านี้ ซึ่งอีกไม่นานก็จะมาลงที่อำเภอบ้านไผ่เรา เพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านคำนึง
ในเรื่องของการจัดทำงบประมาณในเรื่องของรูปแบบที่มันเจาะประเด็นและเข้าถึงให้ชาวบ้าน
เขามีส่วนร่วมและก็เป็นการพัฒนาเมืองอย่างแท้จริง ผมก็คงจะขออภิปรายใน  ส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2 แค่นี้ แล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็จะขออภิปรายในวาระถัดไปครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในสวนนี้อีกหรอืไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่ม ีผมจะให้ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญครับ      
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และผู้เข้ารว่มสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ ตามท่ี 

ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณก็ดีหรือโครงการของเทศบาลก็ดี ผมก็
อยากจะชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ทำไมโครงการเราถึงไม่ได้ออกทั้ง ๆ ที่เป็น
เทศบัญญัติเอาไว้ สืบเนื่องจากงบประมาณส่วนกลางเพ่ิงมีโอนถ่ายเข้ามาเทศบาลเราสิ้นเดือน
ที่เจ็ด เพราะว่ามีแต่ตัวเลขไม่มีตัวเงิน พอเดือนเจ็ดปลายเดือนเราได้รับทันที ตอนนี้ทาง
เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการโครงการของปีที่แล้วมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะปีที่แล้ว  จนได้กัน
เงินปี 2563 มาทำปี 2564 สืบเนื่องจากเงินเข้าช่วงท้าย ๆ ก็อยากชี้แจงให้กับสมาชิกสภา
เทศบาลได้ทราบ ทำไมปีที่แล้วกับปีก่อน จริง ๆ ท่านปลัดเทศบาลก็บอกท่านนายกเทศมนตรี 
จริง ๆ เราน่าตั้งต่ำลง ผมก็ฝืน ๆ ท่านปลัดเทศบาลอยู่ บอกท่านปลัดเทศบาลไม่ได้ต้องตั้ง
เท่ากับปีที่แล้ว 264,000,000 บาท เพราะว่าก็ได้มีการหารือกันว่าก่อนที่ผมจะเข้ามานี้
งบประมาณไม่เข้ากว่า 20 กว่าล้านบาท เพราะมีเหตุจำเป็น ถ้าเราตั้งต่ำเยอะ ๆ มันก็จะมี
ผลกระทบเกี่ยวกับลูกจ้างมันจะคลาดเคลื่อนมันจะได้เอาออกกันเยอะ ผมก็มีเหตุจำเป็นที่
ทำไมต้องต้องฝืนแล้วตั้ง จนมาถึงปีนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงก็ปรับลดนิดหน่อย
แค่นั้นเอง แต่ส่วนเรื่องตัวเลขเดี๋ยวผมจะขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลให้ทางท่าน
ปลัดเทศบาลในฐานะเป็นแม่บ้านได้ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขออนุญาตสภาจะให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของตัวเลข   
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ต้องขอขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ที่ได้ให้องค์ความรู้ในการที่พวกเราในวันนี้จะเข้ามา
พิจารณางบประมาณ ซึ่งถือว่าเป็นรายละเอียดที่ถ้าพวกเราไม่ศึกษา ติดตามหรือเจาะลึกลงไป
นี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะของส่วนท้องถิ่นก็
ฝากให้ท่านนิวัฒน์ได้มีข้อเสนอแนะ ข้อซักถามก็เป็นสิ่งที่ดี พวกเราก็จะได้เป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ก็จะได้นำไปปฏิบัติต่อไปเพ่ือจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในอนาคต ในส่วน
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งบประมาณปี 2565 ที่เราตั้งไว้จำนวนทั้งสิ้น 254,000,000 บาท ตัวนี้ถ้าจำได้นี่ ผมเคย
พูดเสมอไม่ว่าที่ประชุมสภาทุกครั้งเลยผมก็จะขออนุญาตเรียนท่านนายกเทศมนตรีว่าเพ่ือให้
พวกเราในฐานะที่โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบถึงสถานะความเคลื่อนไหวทาง
การเงิน เพราะว่าโดยเฉพาะทางผู้บริหารก็จะดูเรื่องเงินที่จะมาขับเคลื่อนในโครงการต่าง ๆ 
ดังนั้น เพ่ือสนองตามนโยบายทางผู้บริหารในเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของการทำงาน
ร่วมกันก็ทุกครั้งในคราวประชุมสภาผมก็จะแถลงจะนำงบประมาณมาบอกว่า ณ วันนี้อย่าง
วันที่ 15 ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เรามีเงินงบประมาณเหลือเข้ามาเท่าไหร่ แต่ปี 2565 ที่เราตั้งไว้ 
254,000,000 บาท เรารับเข้ามา ณ วันที่ 15  วันนี้ 211,416,188.84 บาท ณ ถึงวันนี้ 
วันที่ 15 เราจ่ายไปทั้งสิ้น 167,062,446.44 บาท อย่างนั้นเรายังมีงบประมาณยังเหลือ  
ณ วันนี้ 44,353,742.04 บาท ตัวนี้ยังเป็นตัวเงินที่ยังอยู่ในคลังของเทศบาลที่สามารถจ่าย
ได้ แต่เมื่อมีการยื่นลูกหนี้อะไรต่าง ๆ ที่เราลงนามในสัญญาอะไรเอาไว้นี้มันยังมีหนี้ที่จะต้อง
จ่ายอีกประมาณ 10,300,000 บาทเศษ อย่างนั้นก็จะมีเงินคงเหลือที่สามารถดำเนินการได้ 
33,957,280 บาท ซึ่งวงเงินตัวนี้ 33 ล้านบาทเศษ ตัวนี้ผมคุยกับทางผู้บริหารแล้วว่า
โครงสร้างพ้ืนฐานที่พวกเราค่อนข้างเป็นห่วงที่ยังไม่ดำเนินการ แต่ถามว่าเหตุที่ไม่ดำเนินการนี้
ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงแล้ว แต่ในส่วนของหัวหน้าส่วนการงานหรือผู้อำนวยการกองช่าง
หรือกองคลังนี้ เราทำแบบตัวนี้ล่ะ เราทำราคากลางมา 3 ครั้งแล้ว บอกว่าเงินจะเข้าไม่เข้าเรา
ก็ทำไว้รอ พอผ่านไปเดือนหนึ่งปุ๊บเราก็ต้องมาทำใหม่อีก เราทำมา 3 ครั้ง ครั้งที่ 3 คิดว่า
น่าจะได้ผู้รับจ้างแน่นอน และก็จะประกาศ ประกาศนี้ก็น่าจะคือความตั้งใจผม พยายามจะกัน
เงินส่วนนี้ จะไม่พยายามเอาเข้าสภา มีการลงนามจะให้เป็นอำนาจท่านนายกเทศมนตรีจะได้
สะดวกนะครับ ห้วงไหนที่เราไม่อยู่ในห้วงสมัยประชุมสภา มันก็จะต้องขอเปิดวิสามัญก็จะทำ
ให้เกิดความยุ่งยากนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ ก็คิดว่างบปี 2565 นะครับ ที่เหลือ
พอสมควร ก็น่าจะดำเนินการลงนามในสัญญาได้ภายในปีงบประมาณนี้แหละครับ แต่ถ้า
สำเร็จตามโครงการอาจจะข้ามปีงบประมาณไปเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม แต่ที่
แน่นอนคงไม่มีปัญหานะครับ ในเรื่องของงบประมาณของเรา ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 20 
กว่าล้าน เกือบ 30 ล้านบาท ที่ยังไม่เข้า ผมก็ประเมินตัวเลขท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ประเมิน
สถานการณ์ก็เรื่องของการจัดเก็บของส่วนกลางบ้าง ของในเขตท้องที่บ้างครับ อย่างเช่น ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับ ตอนนี้ยังขาดอีกประมาณล้านกว่าบาท อย่างที่เราตั้งไว้ ปีนี้เรา
ตั้งไว้น่าจะได้  7,000,000 บาท  ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้สักบาท เราได้ 10% หรือประมาณ 
800,000 บาท แต่ปีนี้งบประมาณเข้ามาประมาณ 5.6 ล้านบาท แล้วยังขาดอีก 1.3    
ล้านบาท ซึ่งเมื่อเช้าท่านนายกเทศมนตรีก็เซ็นหนังสือติดตามทวงหนี้ไปยังผู้ค้างอยู่ครับ น่าจะ
มีค่าปรับเพ่ิมขึ้นมาจาก1.3 ล้านบาท เป็น1.5 ล้านบาทก็ได้ครับ ก็เรียนฝากแล้วก็มีอีกหลาย
ตัวนะครับ ที่เป็นรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองแล้วก็พยายามให้ทางหัวหน้าส่วนการงาน แล้วก็ผู้
ที่รับผิดชอบได้ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บต่างๆเหล่านี้อยู่ครับ เหมือนที่ผมเคยบอกว่า
สถานการณ์ก็จะคล้าย ๆ ปีที่ผ่านมา ก็คงจะไม่เข้ามา 20 ล้านบาท ก็คงไม่กระทบอะไร
เกี่ยวกับการบริหารงานของทางผู้บริหารและโครงการต่าง ๆ ที่พ่ีน้องประชาชนจะได้รับใน  
ทุก ๆ ปี ส่วนเรื่องของการตั้งงบประมาณมากน้อยประการใดซ่ึงท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจง
ไปแล้ว ถ้าตั้งต่ำไป มันก็จะไปผูกพันกับมาตรา 35 เรื่องค่าใช้จ่าย 40 % นะครับ ถ้าตั้งต่ำไป
ตัวเลขมันน้อย ยอดมาตรา 35 40 % เนี่ยมันก็จะกระทบกับคนรอบข้างเรา ผมเคยเสนอ
ตัวเลขให้ท่านนายกเทศมนตรี ถ้าเอาตามข้อมูลตามความเป็นจริง มันต้องเอาคนออกไป
ประมาณเกือบ 100 คน ถ้าใน 100 คน เป็นคนจัดเก็บขยะ ถูกชาวบ้านด่าแน่เลย มันจะเก็บ
ไม่ทัน โครงสร้างที่จะประจำอยู่ในสำนักงานมันก็ต้องล่าช้าลงอีก อันนี้ก็เห็นใจทั้งสองฝ่าย   
แต่เรื่องนี้ ผมในฐานะปลัดเทศบาลที่จะดูแลในภาพรวม ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณก็
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พยายามจะทำให้มันทุกอย่าง มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ตามสภาพ แต่ก็จะไม่เกิดความเสียหาย
ต่อเทศบาลเมืองบา้นไผ่แต่อย่างใดครับ  ผมขอบคุณมากครับ 

 
นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล เชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิรคิรับ 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนท่านประธานที่เคารพนะครับ ผมนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  สมาชิกสภา
เทศบาล  ด้วยความเคารพนะครับ เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกเทศมนตรีนะครับ
ท่านปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ก็ได้มาชี้แจง ซึ่งตัวเลขใน
เรื่องของบุคลากร ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงนะครับ ณ วันนี้ งบบุคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเงินเดือน ก็อยู่ที่ 29.05% นะครับ ก็ยังต่ำกว่าเพดาน
เยอะมาก เพราะฉะนั้น ผมก็เลยต้องถามกลับไปในเรื่องของท่านปลัดชี้แจง 
แต่ยังไม่ได้ชี้แจงผมอยู่เรื่องหนึ่ง เอาเรื่องแรกก่อนครับ เรื่องแรกก็คือเรื่อง
รายได้ ที่ทางส่วนกลางได้โอนมาให้เรา ซึ่งท่านก็ได้แจ้งตัวเลขไปแล้ว และ
ท่านนายกก็บอกว่า ยังเหลืออีกหลายโครงการที่จะมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ในงบปี 2565 ซึ่งมีสมาชิกกระซิบถามว่า กลัวเงินจะตก ผมก็บอกว่า ถ้าพูด
กันในลักษณะนี้  ก็คงจะเป็นเรื่องของงบผูกพันครับ หาผู้รับจ้างแล้วก็
ดำเนินการ ซึ่งอาจจะไม่ครบก็ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าเดี๋ยวสมาชิกกลับไปก็
จะต้องไปตอบคำถามพ่ีน้องประชาชนด้วยครับ ที่ เคยไปบอกว่า เดี๋ยว
โครงการนั้น ถนนสายนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณนี้ ถ้าโครงการไหนไม่ได้
หรือจะยกยอดก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งครับ แล้วผมกลับมาเรื่องนี้นะครับ ที่เรื่อง
ตัวเลขงบลงทุน ซึ่งผมถามไปว่าตัวเลขงบลงทุนในภาพรวมที่ลงไว้ทั้งปี  24 
ล้านบาทเศษ ขณะเดียวกัน เป็นงบลงทุนจริงๆ ในเรื่องของค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 12 ล้าน 4 แสนบาทเศษ เมื่อกี้ยังไม่ได้ตอบผม เพราะว่า
ถ้าเราพิจารณากันตรงนี้ในตัวเลขมันจะเพ้ียนไปหมดเลย ตัวเลขมันจะไม่ใช่ 
250 ล้านนะครับ ต้องหาที่มาที่ไปให้ได้ เพราะผมเดาไม่ถูกจริงๆว่าไอ้ส่วนนี้
จะเอาไปทำอะไร เพราะจริงๆแล้วผมเข้าใจนะครับว่าทางผู้บริหาร ท่าน
นายกเทศมนตรี ท่านก็ให้ความไว้วางใจสมาชิกให้สมาชิกทั้ง 3 เขต ได้มี
โอกาสได้พิจารณาโครงการ  งบลงทุน โครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ท่อระบายน้ำ 
ที่ได้ไปรับเรื่องราวร้องทุกข์มาจากพ่ีน้องเรา ท่านก็กรุณาเมตตาให้เรามาเขต
ละประมาณ 4 ล้านบาทเศษ ทั้งที่มีสมาชิกบางท่านนะครับ ขออนุญาตเอ่ย
นาม อย่างท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน  ท่านก็เคยถามว่างบ 10%  มันก็คือ 
24-25 ล้านบาท เราก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็คิดว่าทางผู้บริหารก็คงจะได้มี
โครงการ ที่ท่านได้กำหนดไว้แล้ว ผมก็พยายามดูนะครับ แต่วันนี้ท่านไม่ได้
เอาเข้าสภา ท่านเอาเข้าสภาในส่วนของเฉพาะสมาชิกเทศบาลพิจารณากัน 
ตัวเลขก็อยู่ที่ 12 ล้าน 4 แสนบาทเศษ ช่วยตอบคำถามนี้ก่อนครับ ก่อนที่จะ
ไปถึงวาระอ่ืนต่อนะครับขอบคุณครับ  

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  ก็ต้องเรียนท่านผู้บริหารนะครับ ในส่วน
หน้าที่  2  ที่ผมดูตามท่านนิวัฒน์   ปลั่งศิริ  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
24,985,239.62 บาท ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ได้กล่าวถึงงบลงทุนที่จัดสรร
ให้กับทั้ง 3 เขตมันอยู่ที่ 12,464,000 บาท ซึ่งผมก็เปรียบเทียบอยู่ตอนนี้ 
มันก็ค่อนข้างจะต่างอยู่ เหมือนท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  ได้ให้ข้อสงสัยเอาไว้ 
ต้องเรียนท่านนายกเทศมนตรีกับท่านผู้บริหารตอบตรงนี้ให้เกิดความชัดเจน 
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เรียนสมาชิกว่าเรื่องของงบประมาณมันเป็นตัวเลขที่ซับซ้อน ถ้าผ่าน 3 หน้า
หรือ 5 หน้า นี้ไปแล้ว ทุกอย่างมันจะไปได้เร็วขึ้น มันจะช้าอยู่ที่ตรงนี้  ก็ต้อง
ทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่าน ก็เป็นข้อมูลที่ดี ที่
ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  ได้ตั้งข้อสังเกตก็อยากให้ท่านผู้บริหารได้ตอบอีกรอบ
หนึ่งก่อนที่จะผ่าน 5 หน้านี้ไปครับ 

นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้
ร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ตอบข้อสังเกต ท่านนิวัฒน์   ปลั่งศิริ  ในส่วน
หน้าที่ 2  งบลงทุน ค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 24,985,239.62 บาท 
เป็นการแถลงงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 
ซึ่ ง ใน ปี  2564 ตั้ ง ไว้  24 ล้ าน บ าท จ ริ ง  แ ต่ ปี  2566 เร า ตั้ ง ไว้ ที่  
12,464,400 บาท เหตุที่ตั้งแค่ 12 ล้านบาท ที่มานั่งพิจารณางบประมาณ
เมือ่คราวประชุมเฉพาะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกเทศบาล ที่แบ่งใหไ้ปดูแล
ในเรื่องงบประมาณแต่ละเขต ก็คือ 12 ล้านเศษ เนื่องจากว่า การกำหนด
เมื่อก่อนจะบอกว่า 10% ซึ่ง 10% มันเป็นการพูดคุยกัน เพ่ือเปรียบเทียบ
ครับ งบลงทุนมันจะไปเกี่ยวพันในเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนของ
พนักงาน เพื่อให้การการเบิกจ่ายงบประมาณในเรื่องที่ดินสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์
ต่างๆ ให้ได้ 10% ถ้าตั้งไม่ถึง 10 % โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ลูกน้องจะไม่ได้ เลยเป็นที่มาว่าไปตั้ง 10% จึงเป็นวัฒนธรรม ไม่มีระเบียบ
อะไร มันขึ้นอยู่กับงบประมาณในแต่ละปีมีเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่ สถานการณ์
ในปีมันล่อแหลมในเรื่องของการเอาเงินไปบริหารด้านอ่ืนๆ คิดว่าคงให้
รายละเอียดได้พอสมควรครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ผมเสริมท่านปลัดเทศบาลนิดหนึ่ง ข้อมูลที่ท่านให้ ที่ผมดูอยู่ตอนนี้แต่ว่า
ผมจะให้ท่ านผู้บริหารเป็นผู้ตอบ  ตอนนี้ท่ านปลัด เป็นคนตอบแทน         
ท่านผู้บริหารเทศบาลไปแล้ว ในส่วนที่ท่านสงสัย จริง ๆ ผมก็ดูตามท่าน  24 
ล้านบาท มันเป็นงบของปี 2564 ซึ่งนำมาเปรียบเทียบทำปีงบประมาณ    
ซึ่งท่านก็อยู่ที่นี้ตรงนี้ ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  น่าจะเข้าใจแล้ว แต่ที่ผมดูตาม
ตรงนี้มันก็น่าจะอยู่ที่การเปรียบเทียบการทำงบประมาณของปี 2566 ซึ่งเรา
จะต้องไปเอาปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นงบประมาณที่มันเกิดขึ้นจริงแล้ว 
มาทำใช่ไหมครับ ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  แต่ทีนี้ ท่านปลัดเทศบาลได้ตอบตรงนี้ 
ซึ่งผมกับหลายท่านก็น่าจะเคลียร์ แต่ท่านมีข้อสงสัยก็เดี๋ยวท่านก็ถามต่อ 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่ านประธานสภานะครับ   ผมนิ วัฒน์   ปลั่ งศิ ริ   เมื่ อสักครู่         
ท่านปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ได้ชี้แจงก็เข้าใจทั้งหมดแล้ว
เพียงแค่ว่า ผมเองก็มีความกังวล ทำไมงบลงทุนมันน้อยจังครับเข้าไปดูสถิติ
การตั้งแต่ละปี ก็มีความเห็นตรงกันครับ ตัวเลขถูกต้องแล้วครับผม  ไม่เป็นไร
ครับ แต่ยังเป็นห่วงท่าน เกี่ยวกับเรื่อง LPD อันนี้ผมเข้าใจท่านนะครับ      
ถ้าท่านยังจะอภิปรายต่อ ผมมีประเด็นอีกแยะเลยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ครับขอบคณุนวิัฒน์  ปลั่งศิริ  ครับ เชิญทา่นปลัดครับ นิดเดียวนะครับ 

นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล 

     ขออนุญาติเสริม งบที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่ตั้งไว้ 12 ล้านบาท อยากเรียน
เพ่ิมเติม มีส่วนหนึ่ ง ได้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิ จ ซึ่งทางท่าน
นายกเทศมนตรี ได้ไปแถลงต่อรัฐสภา ผ่านกระบวนการของส่วนกลางมาได้
งบก่อสร้างหลังโรงเรียน ขก.10  5.8 ล้านบาท มันก็จะเพ่ิมไปอีกเกือบ 20 
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ล้าน ถ้าคิดจะเป็นเป็นตัวเลขที่เพ่ิมเติม แล้วก็ตอนนี้ผมว่าปีนี้ ในช่วงที่เราขอ
งบฟังก์ชั่นของกรมโยธาและผังเมือง แล้วก็ของสวัสดิการรัฐต่างๆ คิดว่าเงิน
จะเข้าอีกหลายร้อยล้านบาท ในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน ตอนนี้ท่าน
ผู้บริหารเทศบาลไปประสานงบข้างนอกนะครับในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก็จะเอางบประมาณที่มีของเทศบาลไปดูแลภาคประชาชน ในเรื่องของความ
เป็นอยู่ครับ ก็ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านปลัด คงจะผ่านได้ ในงบแถลงของท่านผู้บริหาร หน้า 1 ถึง 
หน้า 5 ท่านสมาชิกก็ เข้าใจ  ต่อไปจะเป็นส่วนที่  2 เป็นส่วนของร่าง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่หน้า 6 
ถึงหน้า 407  เป็นส่วนสำคัญและมีรายละเอียดมากท่ีสุด  ผมจะขอเริ่มตั้งแต่
หน้าที่  6 บันทึกหลักการและเหตุผล หน้าที่ 6 มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายในส่วนหน้าที่ 6  ไหมครับ ดูด้วยกันท่านสมาชิกครับ ท่านมีส่วนที่
จะต้องอภิปรายไหมครับ หน้า 6  ถ้าไม่ม ี ผมจะต่อไปเป็นหน้าที่ 7 ถึงหน้าที่ 
15  เป็นรายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายในส่วนนี้ไหมครับ หน้า 7 ถึงหน้า 15 เปิดดูมันเป็นส่วนของการจัด
รูปตาราง มีไหมครับ 7 - 15 ถ้าไม่มีผมต่อ จากหน้าที่ 16 ถึงหน้าที่ 17 
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566  2 หน้ามี
ไหมครับ ถ้าไม่มี  ผมจะต่อไปเป็นหน้าที่  18 ถึงหน้า 22 เป็นรายงาน
ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566 มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะอธิบายในส่วนนี้ไหมครับ หน้า 18 ถึงหน้า 22 ครับ เป็น
ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2566 ตามหมวดหมู่นะครับ มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้ไหมครับ ถ้าไม่มีต่อนะครับ ต่อไปเป็น
หน้าที่  23 ถึงหน้าที่  31 เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566 มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้ไหมครับ  หน้า 23 ถึงหน้า 31 ดูไป
ด้วยกัน ท่านมีส่วนไหนที่จะอภิปรายไหมครับ ดูด้วยกัน ค่อนข้างละเอียดครับ 
ดูไปเรื่อย ๆ อาจจะต้องใช้เวลา ผมจะไม่ข้ามเร็ว เพราะจำนวนหน้ามันเยอะ 
ซ่ึงส่วนนี้มีรายละเอียดและสาระมากพอสมควร ผมดู 2-3 วันแล้ว  มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายส่วนนี้ไหมครับ ถ้าไม่มีผมต่อนะครับ ต่อไปเป็นหน้าที่ 32 
ถึงหน้าที่  45 เป็นรายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พุทธศักราช 2566 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้ไหมครับ 
หน้า 32 ถึง  หน้า 45  ซึ่งจะเป็นการจัดหมวดของตาราง มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายในส่วนนี้ไหมครับ ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ 
 

นายบุญเหลือ เรื่องลือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานที่เคารพและคณะผู้บริหารท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ประธานชุมชนทุกชุมชนครับ ผมนายบุญเหลือ เรื่องลือครับ สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต 3 เรื่องตั้งงบประมาณนะครับ ผมก็อยู่ในสภาหลายสมัย       
มีสมัยนี้ครับ ทำละเอียดดี ไม่มีที่ติครับ ที่ท่านปลัดเทศบาลอธิบาย ท่านนายก
อธิบายที่ว่างบประมาณมันติดต่อกันที่ตั้งมา มันก็เท่ากันนะครับ ไม่ใช่ว่า
สมาชิกไม่ดู สมาชิกไม่อ่าน ไม่ข้องใจหรอกครับ แต่ละญัตติออกมาครับ ผมก็
สังเกตอยู่ แต่ข้อสังเกต อย่างงบใช้สอยครับ แล้วก็ถือว่าเป็นธรรมดาที่มีอยู่ใน
ทุกสมัย ผมก็ติอยู่ในสภางบใช้สอย เป็นช้อน จาน กะละมัง ผงซักฟอก      
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แต่สมัยนี้มาทำดี เป็นใช้จ่ายใช้สอย ทำละเอียดดี แต่จะใช้สอยตามที่ตั้งมา
หรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ขอให้อย่าลืมแผนปี พ.ศ. 2562-2563 ที่ค้างอยู่
ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือครับ ท่านจะเอาคำตอบจากท่านผู้บริหาร
ก่อนไหมครับ เรื่องความชัดเจน ผมจะได้ให้ท่านผู้บริหารตอบท่าน ตามท่ีท่าน
ได้ตั้งข้อสังเกต ในรายละเอียดเนื้อหาในงบประมาณครับ ก็จะให้ท่าน
ผู้บริหารได้ตอบยืนยันในการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าจริงๆในหมวดนี้
ครับ ก็เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบหน้า 32 - 45 เป็นรายงานประมาณ
การรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ. 2566 ให้กับท่านสมาชิกด้วยครับ  

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนการงาน 
ก่อนอ่ืนก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่านบุญเหลือ เรื่องลือครับ เพราะว่าจริงๆ
แล้วเอกสารเยอะจริงๆ โดยเฉพาะวันนี้ ท่านเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า ไม่ได้
เข้าร่วมด้วยสืบเนื่องติด covid นะครับ กองยุทธศาสตร์ทำเอกสารมาเป็น
เดือนครับ ตั้งแต่แรก 85 เล่ม  ส่งที่รัฐสภา เพราะว่าเข้ามาสมัยนี้ มันไม่
เหมือนสมัยก่อนครับ เพราะว่าสมัยนี้เป็นการกระตือรือร้นจริงๆทำผิดพลาด
ไม่ได้ ตัวเลขต้องสรุปจบครับ เพราะว่ายอมรับมีบางแห่งทำแล้วสรุปไม่จบ  
ได้ตีกลับมาครับ แต่ในส่วนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ผอ.เฉลิมเกียรติ       
อุปจันทรสง่า มีประสบการณ์กับทีมงานครับ โดยเฉพาะท่านปลัดเทศบาล
คอยตรวจตลอดก่อนที่จะมีหนังสือนำส่งก็ขอบคุณครับ  ทางสมาชิกสภา
เทศบาลที่ให้ความไว้วางใจและช่วยกันดูครับ วันนี้ก็ขอบคุณนะครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามท่านสมาชิกนะครับ
ที่นี้ผมจะไปในส่วนหน้าที่ 46 ถึงหน้าที่ 337 เป็นรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช  2566 
มีแผนงานทั้งหมด 11 แผนงาน  โดยจะขอเริ่มจากแผนงานที่  1. แผนงาน      
งบกลาง โดยจะขอเริ่ม จากหน้าที่   47 ถึง หน้าที่  63 งานงบกลาง          
ตั้งงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น  64,086,700  บาท (หกสิบสี่ล้านแปดหมื่น
หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้
จากหน้า 47 ถึงหน้า 63   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ
หน้า 63 ถ้าไม่มีผมต่อนะครับ ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 64 ถึงหน้า 131 เป็น
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี
งบประมาณพุทธศักราช 2566 ในแผนงานที่ 2 แผนงานบริหารทั่วไปซึ่งมี 4 
สายงานประกอบด้วย 1 งานบริหารทั่วไป(สำนักปลัดเทศบาล/ กองการ
เจ้าหน้าที่ )  2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ)  3 งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)  4 งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน  โดยผมจะขอเริ่มจากหน้าที่  64 ถึงหน้าที่  101     
งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ตั้ งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 
25,098,800 บาท  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี ผมต่อนะครับ ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 101 ถึงหน้า 116 เป็นรายละเอียด
ประมาณ การรายจ่ ายงบประมาณ  งานวางแผนสถิติ และวิช าการ            
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 6,098,500 
บาท  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้ไหมครับ จากหน้า 101 - 
116 งานวางแผนสถิติและวิชาการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณตั้งไว้ 
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6,098,500 บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้ไหมครับ 101 - 
116 ตัวนี้ไหมครับ 101 - 116 มีใครจะอภิปรายในส่วนนี้ไหมครับ 100 - 
116 ครับ ผมเร็วไปท่านท้วงผมได้นะครับ มีไหมครับ ท่านสมาชิกครับ       
ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ 

นายประเสริฐ  เอราวัน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ท่านสมาชิกและคณะบริหาร
ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนะครับ ที่ผ่านมา วันที่ 12 สิงหาคม เป็น
วันเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในการนี้ ผมก็พยายามโทรหาท่านหัวหน้าสำนักปลัด
จะถามว่าท่านหัวหน้าครับ ผมคิดว่าผมจะถาม แต่เขาไม่รับสายผมก็เลยไม่ได้
ถาม คิดว่าจะถามว่า วันเฉลิมพระเกียรตินั้น ทางเทศบาลของเรานี้ได้ตั้งงบไว้
เพ่ือจัดซื้อธงสัญลักษณ์ไหม ธงชาติไหม ให้พี่น้องประชาชนเขาได้ร่วมกิจกรรม
ตามครัวเรือน แต่ท่านหัวหน้าสำนักปลัดไม่รับสายผมก็เลยไม่ได้ถาม ตอนนี้
ผมมาตั้งข้อสังเกตว่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 90,000 บาท    
ในหน้าที่ 112 คำว่าเอกสารพระบรมฉายาลักษณ์  แผ่นป้าย หน่วยงาน 
กระเป๋า ธงชาติ  จริง ๆ แล้ว ปีนี้  ผมคิดว่า ในการประชาสัมพันธ์ก็ดี         
การจัดซื้อธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  ของวัน เฉลิมฯเนี่ ย  ไม่ เห็นมี เลย 
เพราะฉะนั้น ผมก็อยากทราบว่า ตั้งไว้แล้วทำไมไม่ซื้อครับ ซื้อให้ บริการ
ประชาชนหน่อย เพราะฉะนั้น ส่วนนี้ผมก็อยากจะท้วงติงนิดนึงนะครับ ขอให้
ชี้แจงให้ชัดเจนหน่อยครับ ทุกครั้งทุกปี ผมก็ได้เอาไปให้ชาวบ้าน แจก
ชาวบ้าน ปีนี้ไม่เห็นมี เพราะฉะนั้นผมตั้งข้อสังเกตว่า 90,000 บาท นี้ตรงนี้
อย่าละเลยครับ เรื่องสถาบันอย่าละเลย มีแค่นั้นครับ  
 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้อีกหรือไม่ครับ จาก 101 -  116 
แผนงานสถิติและวิชาการ  ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิร ิครับ 
 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนิวัฒน์  ปลั่งศิริ สมาชิก
สภาเทศบาลมาที่หน้า 105 หมวดค่าใช้จ่าย รายจ่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและผลงานของเทศบาลนะครับงบประมาณตั้งไว้ที่ 500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์และในส่วนอื่น  ตามท่ีปรากฏในร่างเทศบัญญัติ 
จริง ๆ ผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตสักนิดนึงว่างานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาล จริง ๆ แล้ว ณ วันนี้มีงบ 500,000 บาท คาดไม่ผิดก็
คงจะเป็นเรื่องของวารสาร เป็นเรื่องของสิ่งพิมพ์จะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจริง ๆ 
แล้ว วารสารเทศบาลให้ผมมา อยู่นี่เกือบจะ 2 ปี ยังไม่ได้เห็น รู้สึกจะเห็น
ผ่านตาเล่มเดียวก็ไม่ทราบว่าไปติดต่อขอรับได้ที่ไหน แล้วตอนนี้จริง ๆ แล้ว 
ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของสื่อโซเชียลเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้น  เรื่องงบลงทุน
ตรงนี้ 500,000 บาท ผมก็เลยมองดูว่า ตรงนี้ เราปรับในโอกาสต่อไปครับ 
ปีงบประมาณหน้า ลองปรับดีไหมครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อสิ่งพิมพ์ คนเข้าถึง
น้อยมากครับ ไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ คนหนุ่มคนสาว เดี๋ยวนี้ก็จะอยู่ใน
โลกของ Social จะเป็นส่วนใหญ่ครับ จะดูในเว็บไซต์ซะเป็นส่วนใหญ่ครับ 
เพราะฉะนั้น เรามาพัฒนาปรับปรุงในโลกของสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ทันยุค 
ทันสมัย ทันโลกครับ ซึ่งก็จะมีนวัตกรรมอะไรอีกเยอะแยะที่จะตามมา
ครับ เพราะฉะนั้น ก็อยากจะเห็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับ เพราะจะเป็นเรื่อง
ของวารสารเนี่ย จะต้องมีการมาขอรับที่เทศบาลหรือผ่านท่านประธานชุมชน
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นะครับ จะถามว่าเอาไปแล้วดูไหมครับ ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดูกันนะครับ ก็เลือก
ที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือครับ มานั่งดูข่าวสารบ้านเมืองในออนไลน์ซะเป็นส่วน
ใหญ่ครับ เพราะฉะนั้น ก็ตั้งข้อสังเกตสักนิดนึงนะครับว่า ถ้าเป็นไปได้ในการ
จัดทำงบประมาณในปีถัดไป ก็ฝากทางเจ้าหน้าที่งบประมาณด้วยนะครับ ก็
อาจจะไปปรับลดตรงนี้แล้วไปเพ่ิมในหน้า 106 นะครับ รายจ่ายเกี่ยวกับ
เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์นะครับ ซึ่งตั้งไว้น้อยมากนะครับ สื่อออนไลน์เราตั้งไว้
แค่ 50,000 บาทครับ ขณะเดียวกันสื่อสิ่งพิมพ์แล้วตั้งไว้ 500,000 บาท
ครับ ซึ่งตอนนี้ก็อยากจะฝากไว้พิจารณานะครับในโอกาสต่อไปในการจัดทำ
งบประมาณในคราวหน้านะครับขอบคุณมากครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     มีสมาชิกท่านใดจะอธิบายในส่วน 100 - 116 แผนงานเศรษฐกิจและ
วิชาการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณอีกไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ ผมจะให้
ท่านนายกกับผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกทั้ง 2 ท่านนะครับ 
ท่านประเสริฐ เอราวัน และ ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ เชิญท่านนายกเทศมนตรี
ครบั 
 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร 
นายกเทศมนตรี 

     กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านประธาน
ชุมชนและหัวหน้าส่วนการงานครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ประเสริฐ เอราวัน ที่ได้หารือนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าสำนักปลัดของเรา 
เกี่ยวกับเรื่องธงสัญลักษณ์ ก็ดีนะครับ เรื่องพวกนี้เนี่ยครับ ขาดไม่ได้ตลอด 
ส่วนมากธงเก่า เราก็จะเปลี่ยนนะครับ แล้วในส่วนวันสำคัญอย่างนี้ ขาดไม่ได้
เลยนะครับ ประธานชุมชนนะครับ ก็ได้มาเอากับทางสำนักปลัดนะครับ แล้ว
เกี่ยวกับกิจกรรม ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวงของเรา ปีนี้เราได้มีการลงไปลอกลำห้วยเป็นการทำงานถึง 
2 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 วันที่ 10  ถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาก็จะเห็น เพราะว่าปีนี้
เราขอความช่วยเหลือจาก ม.พัน 6 ค่ายศรีพัชรินทร์ ได้มาร่วมกิจกรรมในวัน
นั้นด้วย เพราะว่าวันนั้นก็มีหนังสือเชิญถึงสมาชิกทุกท่าน แต่ก็ไม่เห็น เห็น
ส่วนน้อย ที่ท่านสมาชิกเข้ามาทำกิจกรรมในส่วนวันนั้น แต่เรื่องธงสัญลักษณ์
ตรงนี้มั่นใจว่าประธานชุมชนได้เข้ามาขอ ขอทางเรา ในส่วนตรงนี้ เพราะว่า
เป็นวันสำคัญ อีกส่วนหนึ่งที่ท่านสมาชิก คุณนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ได้กล่าวกับตรง
นี้ เราก็ได้ดูอยู่ ว่างานยุทธศาสตร์ไม่ใช่ว่าสื่อประชาสัมพันธ์แค่กองเดียว พวก
ไวนิลต่าง ๆ  ที่ผ่านมา กิจกรรมทางกองยุทธศาสตร์นี้เยอะมาก ทำแผ่นพับก็
ดี แม้กระทั่งว่าการประชาสัมพันธ์นักกีฬายกน้ำหนักของเด็กบ้านไผ่เรา ตรง
นั้นก็เป็นของกองยุทธศาสตร์หมด หลายสิ่งหลายอย่าง บางทีทางอำเภอ 
กิจกรรมวันสำคัญก็ให้ทางเทศบาลเราทำออกไป เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ยอมรับว่า
สื่อสารออนไลน์ในเยอะ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ก็มีการประชุมหารือกันอยู่ว่า
เดี๋ยวนี้มัน 15 ปีที่ผ่านมา ผมว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมีบทบาทน้อยมากก็ยัง
ปรึกษาหารือกันอยู่ ว่าต่อไปนี้เราจะทำอย่างไร คุยกับทางทีมงานเพราะว่ายุค
นี้เป็นยุคไอที มือถือหมด เพียงแค่ว่าในส่วนตรงนี้มันยังหาวิธีการอยู่ก็อยาก
แจ้ง โดยเฉพาะวารสาร เราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกไตรมาส ตรงนี้ก็
ได้นำส่ง ต่อไปก็ขาดตกตรงไหนก็อยากฝากท่านสมาชิกว่าเออเอาไปทิ้งไว้ตรง
นี้เพ่ิมเติมหรืออะไรตรงนั้น ก็อยากให้พวกท่านได้ชี้แนะนำเพราะบางครั้งบาง
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คราว เด็ก ๆ ที่ออกไปอาจจะดูไม่ทั่วถึงก็ได้ แต่ชุมชนทั้ง 39 ชุมชน เราฝาก
ท่านประธานเข้าไปดูแลในส่วนร้านค้าร้านอาหาร แล้วก็บอกทางเจ้าหน้าที่
เอาไปวางไว้ร้านเสริมสวยก็ดี   แทบทุกร้านแหละ ในส่วนตรงนี้ก็พยายาม   
ว่าตอนนี้มันเข้าสู่ยุค 5g เราก็พยายามเติมแต่ง ส่งลงไปใหม่ ๆ ก็แจ้งให้ทาง
ท่านสมาชิกได้ทราบ ขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกได้แนะนำในสิ่งดี ๆ ให้กับทาง
คณะผู้บริหาร และทางคณะผู้บริหารก็จะน้อมไปปฏิบัติขอขอบพระคุณทั้ง
สองท่านครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านนายกนะครับที่ได้ตอบข้อซักถามผมขออนุญาตเสริมท่าน
นายกนิดหนึ่งเรื่องวารสารจริงๆแล้ว ท่านจัดส่งทางไปรษณีย์ในส่วนต่างๆได้
อยู่นะครับ ร้านค้าต่างๆซึ่งคหบดีหลายๆท่าน คงไม่ได้เข้ามารับที่นี่ก็แนะนำ
ว่าท่านอาจจะส่งเป็นไปรษณีย์นะครับ ที่ผมเห็นหลายเทศบาลที่มีการแชร์กัน 
ก็มีการนำส่งเอกสารให้กับถึงบ้านเลย ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปส่งฝากท่าน
นะครับ ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 117 ถึงหน้าที่ 131 เป็นรายละเอียดประมาณ
การรายจ่ายงบประมาณ  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)  ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายทั้งสิ้น  8,191,800.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ 
หน้าที่ 117 ถึงหน้าที่ 131 เปิดดูท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนนี้ก็
พิจารณานะครับ ค่อนข้างจะหลายหน้า   ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ  

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายนิวัฒน์  ปลั่งศิร ิสมาชิก
สภาเทศบาล มาถึงหน้า 121 เป็นงบดำเนินการ ค่าตอบแทน จริง ๆ ผมไม่
ทราบก็เลยอยากขออนุญาตถามจากเจ้าหน้าที่งบประมาณ กรณีในเรื่องของ
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรหรือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  ในการจัดซื้อจัดจ้างและงานบริหารพัสดุภาครัฐ 
เป็นค่าตอบแทน เอาจริง ๆ ผมในอดีตก็เคยทราบ แต่ด้วยหลายปีที่ผ่านมาก็
เลยไมแ่น่ใจว่าเรื่องของการตรวจการจ้างก็ดีหรอืเรื่องของกรรมการที่ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจะต้องมีค่าตอบแทนในส่วนนี้ เห็นงบประมาณ   
ตั้งไว้ที่ 200,000 บาท เลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาล 
มา ณ ที่นี้ด้วยครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของกองคลังเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
หน้าที่ 117 - หน้าที่ 131 มีไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะให้ท่านผู้บริหารได้ตอบ
ข้อซักถามของท่านสมาชิกครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร 
นายกเทศมนตรี 

     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่านนะครับ ตามที่ท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ 
ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่ตั้งไว้ 200,000 บาท ช่วงแรก อันนี้ก็
ยอมรับ ผมเข้ามาใหม่ ๆ ผมก็งงเหมือนกันเออมีอย่างนี้ด้วย เพราะว่า
สมัยก่อนเนี่ยตั้งคณะกรรมการมันจะไม่มีมันไม่มีเขาเรียกว่าเบี้ยนะครับ    
ตามหนังสือสั่งการ ว 85 เขาได้ระบุไว้นะครับ  ตั้งคณะกรรมการแต่ละชุดก็
จะมีงบประมาณแล้ว แต่วงเงินสูงมากขนาดไหนเขาก็จะมีการหารตัวเลขว่า
จะได้คนละเท่าไหร่ ณ ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เป็นระเบียบออกมาเป็นระบบนี้ก็เลย
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แจ้งให้ทางสมาชิกท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ได้ทราบครับ เป็นระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยที่ว่าไว้นะครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     เป็ น ตามที่ แ จ้ งและตอบข้ อซั กถามของท่ านสม าชิ ก  หมายถึ ง 
คณะกรรมการที่ตรวจรับงานผมเข้าใจเหมือนกับท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ หรือ
เปล่า เวลาโครงการต่าง ๆ จะมีการตั้งคณะกรรมการ ตามรายละเอียดรายชื่อ
บุคคลที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ผู้ลงนามนั้น เหมือนจะได้รับเงินค่าตอบแทนตรงนี้ใช่
ไหมครับ ที่ท่านตอบ เป็นจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  
ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิร ิ มีข้อซักถามเชิญครับ 
 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     ขออนุญาตเพ่ิมอีกนิดเดียวครับ เพราะว่าเมื่อกี้ท่านนายกเทศมนตรีได้
ตอบแล้วครับ พอดีจะได้ข้อมูลเพ่ิมเติมสักนิดนึง ว่าค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการรับผิดชอบนะครับ  ก็ เลยอยากจะถามว่า  บุคคลนี้ คือ
บุคคลภายนอกหรือบุคคลในสังกัดของเทศบาลครับ เพราะว่าถ้าจะเป็น
บุคลากรของเทศบาลเอง ทุกคนก็มีค่าตอบแทนเงินเดือน ถือว่าเป็นปฏิบัติ
ราชการนะครับ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ทางผู้บริหารได้มอบหมายแล้วก็
เป็นภารกิจประจำ เพราะฉะนั้นเนี่ย 200,000 บาท   ถ้าจะบอกเป็นค่าเบี้ย 
ค่าต่าง ๆ นานา ผมก็อยากทราบว่าเป็นกลุ่มบุคคลข้างนอกหรือไม่ครับ แล้วก็
จะได้รู้ว่าท่านนี้เป็นกรรมการตรวจรับโครงการ ขอความชัดเจนอีกนิดนึง  
ขอบคุณครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
นายกเทศมนตรี 

     ในส่วนตรงนี้ก็ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ขอมอบหมายให้ท่าน
ผอ. คลังเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขออนุญาตครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     แจ้งสภาทราบตั้งแต่เช้า พอดีท่านนายกเทศมนตรี ได้ทำหนังสือถึงตัวผม       
เรื่องมอบอำนาจให้ท่านคณะผู้บริหาร ท่านรองนายกเทศมนตรี หรือท่าน
ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนการงานต่าง ๆ ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสภา
เทศบาลในกรณีที่ต้องการกับข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น ผมเสริมท่านนิดนึงก่อน
ที่ท่านจะตอบ ผมถามนิดนึงอย่างโครงสร้างพ้ืนฐานวิศวกรจำเป็นต้องใช้
วิศวกรเทศบาลอย่างเดียวหรือไม่ เราไปใช้วิศวกรของกรมทางหลวงหรือโยธา
จังหวัด อยากให้ท่านตอบให้มันเกิดความชัดเจน  อีกนิดนึง ผมตั้งคำถามเป็น
เรื่องที่การตั้งคณะกรรมการและมีค่าตอบแทนเหล่านี้ผมก็สงสัยว่าตั้งได้ไหม
ครับ  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองคลังครับ 

นางสาวพัทธวรรณ ปุริตา
ผู้อำนวยการกองคลัง 

     เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง แล้วก็ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน สำหรับประเด็นที่ท่านนิวัฒน์ตั้งข้อสังเกต กรณีค่าตอบแทน 
200,000 บาท ที่ตั้งไว้ซึ่งพรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 มันจะมีหนังสือสั่งการ 
ว85 ซั กซ้ อมแนวทางการจ่ ายค่ าตอบ แท น ให้ กั บ คณ ะกรรมการ
คณะกรรมการมีอะไรบ้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจรับ กรรมการ
กำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในหนังสือสั่งการ กำหนดวงเงินไม่เกิน
กี่บาทกี่บาทก็ว่าไป ซึ่งในหนังสือสั่งการตัวนั้น เทศบาลต้องมาทำเป็นประกาศ
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ของเทศบาลด้วย ว่าคณะกรรมการแต่ละชุดจะต้องได้รับกี่บาท ประธานกี่
บาท คณะกรรมการกี่บาท อันนี้กรณีที่ เป็นการออกคำสั่ ง ท่านที่มีคำสั่ง
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ แล้วแต่วงเงินด้วย อันนี้คือของคณะกรรมการข้อที่ 
2 กรณีของท่านประธานสภาที่สอบถามเรื่องวิศวกร ซึ่งต้องดูที่งานด้วย ว่า
งานนั้นเป็นงานที่วิศวกรสามารถรับรองได้มันจะมีวิศวกรสามัญ วิศวกรรม
โยธา ภาคี เทศบาลเมืองบ้านไผ่ไม่มีวิศวกรสามัญ มีแต่วิศวกรภาคี ซึ่งรับรอง
ได้เฉพาะงานลงท่อระบายน้ำประมาณนั้น  ถ้าเป็นงานอย่างกรณีโครงสร้าง 
กรณอีาคาร จะเป็นวิศวกรอีกชุดหนึ่ง ขอบคุณค่ะ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอเชิญท่านรองปลัดเทศบาลจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

ว่าที่ รท.วิทยาคม ลาปราบ 
รองปลดัเทศบาล 

   

     กราบเรียนท่านประธานสภานะครับท่านนายชานล  ธนระพีโชติ ครับ          
ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านนะครับ ท่านเลขานุการสภา ท่านประเสริฐ   
พงษ์ธีรมิตร ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ท่านคณะผู้บริหารฯ ท่านรอง
นายกเทศมนตรี ทั้ง 3 ท่าน ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  ท่ านไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ       
ท่านประธานชุมชน ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพรักครับ สำหรับในส่วน
รายละเอียดในเรื่องของคณะกรรมการตอบแทนตรวจรับงานจ้างตามระเบียบ
พัสดุ  ซึ่งคณะกรรมการจะถูกแต่งตั้งโดยทางท่านนายกเทศมนตรี ซึ่งทำ
หน้าที่ในเรื่องของการตรวจรับพัสดุทั้งคณะกรรมการราคากลาง ซึ่งในส่วน
ของรายละเอียดหนังสือ ว 85 ได้กำหนดแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการไว้ใน
ส่วนรายละเอียด ทางผอ. คลังก็ได้นำเรียนไปแล้ว ว่าท่านนายกจะต้องออก
คำสั่งแต่งตั้ง ที่นี้ ในส่วนระเบียบเขาก็จะกำหนดไว้ว่าไม่เกิน อย่างเช่น 
ประธานไม่เกิน 1,500 อย่างนี้ ประชุมแต่ละนัด ประธาน 1,500 นะครับ 
แล้วก็กรรมการก็ลดหลั่นตามสัดส่วนที่เทศบาลก็ต้องออกประกาศว่ากำหนด
ไม่เกิน 1,500 บาท อาจจะให้ 300 บาทก็ได้ ในแต่ละคณะ ในแต่ละชุดก็
เป็นประกาศของหน่วยงาน ซึ่งไม่เกินอัตราที่ระเบียบกำหนด  เพ่ือความ
สอดคล้องกับสถานการณ์เงินการคลังของเทศบาล อันนี้เป็นแนวทางระเบียบ
ออกไว้ แต่เราต้องออกประกาศแต่งตั้งไม่เกินตามที่ระเบียบกำหนด ต่อก็จะ
เป็นในส่วนของการเซ็นรับรองแบบ เคยมีประเด็นตั้งแต่ปี 2560 ตั้งแต่พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง ได้ประกาศใช้แล้วก็มีการอ่านตีความในตัวพรบ.ว่าในเรื่องของ
งานก่อสร้างจะต้องเป็นไปตาม พรบ.วิศวกรรม ซึ่งจะต้องให้วิศวกรที่มีหน้าที่
ที่ได้รับ เรียกว่า วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา (สย.) วิศวกรสามัญที่ได้ผ่านการ
ฝึกอบรมได้ผ่านการออกใบวิชาชีพ และเซ็นรับรอง ซึ่งก็มีปัญหามากันพักนึง
นะครับ ก็มีหลายๆท้องถิ่นและหลาย อปท.ได้ทำเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้หารือแนวทางไปหาที่สำนักกฎหมาย
ที่มหาดไทยก็ไม่ชัดเจน เพราะว่าส่งไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตีความใน
เรื่องของการวินิจฉัยแนวทางไว้ว่า ในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานภาครัฐ ฉะนั้นแล้ว การจัดทำบริการสาธารณะ โดยเฉพาะ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ก็ควรจะเป็นในส่วนของนายช่างโยธาอย่างนี้ก็ได้เพราะว่า
นายช่างโยธา ถึงแม้จะไม่จบวิศวะแต่ ในมาตรฐานเฉพาะตำแหน่ง คือ
กำหนดให้มีการรับรองแบบ เซ็นแบบออกแบบได้ อันนี้คล้ายว่าถือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติ แล้วอีกประเด็นนึง ในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
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คือไม่ใช่เป็นองค์กรที่จะแสวงหากำไร ซึ่งในส่วนนี้ ก็เป็นการมุ่งหมายที่จะ
จัดบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชน ฉะนั้นแล้ว ก็คือไม่ได้อยู่
ตาม พรบ.ควบคุมวิศวกรที่สภาวิศวกร ที่เขาตีความไว้ ตรงนี้จะแตกต่างกับ
เอกชน คือเขาจะมุ่งหาแสวงหากำไร ซึ่งตรงนี้จำเป็นจะต้องมีวิศวกรเข้ามา
ควบคุม ตามพรบ.วิศวกรกำหนด  ซึ่งหลักการ ก็จะแตกต่างกันในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริษัทห้างร้านต่างๆ แต่ก็จะมีอีกประเด็นนึง 
ในเรื่องของการรับรองแบบ อันนี้ในส่วนของการรับรองแบบก็จะเป็นในส่วน
ของหน้าที่นายช่างโยธาก็สามารถรับรองได้เช่นเดียวกันกับวิศวกรอันนี้ก็นำ
เรียนต่อที่ประชุมครับผม 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาล ที่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่อง
ของคณะกรรมการที่จะมีส่วนรับเงินค่าตอบแทนที่ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ     
ท่านได้ตั้งข้อสังเกตไว้ 200,000 บาท ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ มีอะไรเพ่ิมเติม
เชิญครับ 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับ  ผมนิวัฒน์  ปลั่งศิริ เมื่อสักครู่
ท่านผอ. กองคลังก็ดี ท่านรองปลัดก็ได้มาตอบที่ผมได้อภิปรายถามไป ตอนนี้
ท่านกล่าวถึงหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5       
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ตอนนี้จริงๆประเด็นที่ผมอยากจะ
ถามเพ่ิมเติมก็คือ บุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบเนี่ย  อันนี้ เรา
มอบหมายหรืออาจจะไปเชิญผู้ที่ทรงคุณวุฒิ  ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของ
โครงสร้างหรืองานก่อสร้างต่างๆ เป็นบุคคลภายนอกใช่ไหมครับ เพราะว่าใน
อดีต ผมเคยได้ทราบข่าวมาว่าทางเทศบาลได้เชิญท่านประธานชุมชนบาง
ชุมชนมาช่วยเป็นกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ในส่วนของโครงการที่
อยู่ในชุมชนนั้น เพราะฉะนั้นเลยอยากจะทราบว่าบุคคลที่ท่านไปเชิญมานี้คง
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เทศบาล  เพราะว่ามันจะไปทับซ้อนเรื่องของค่าตอบแทน
เงินเดือน ไม่งั้นเดี๋ยวกรรมการก็จะอยู่ไปทั้งปีงบประมาณหลายตังค์นะครับ 
แต่ละท่าน สมมุติว่า ประธาน 1,500 บาท อาจจะจ้างไม่ถึง แต่ก็เลือกที่จะ
ใช้ท่านนี้ตลอดใน 1 ปีงบประมาณ ก็หลายหมื่นนะครับ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่
เทศบาล ผมก็เลยดูว่ามันสมควรตรงนี้ไหม แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเราไม่ว่า
กันครับ เดี๋ยวก็เรื่องค่าตอบแทนหรือค่าเสียเวลาที่เขาจะต้องมาร่วมปฏิบัติ
หน้าที่กับทางเทศบาล  ขอรายละเอียดด้วยว่าเป็นบุคคลกลุ่มไหน ขอบคุณ
ครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริครับ ที่ได้สอบถามเรื่องของคณะกรรมการ
บุคคลภายนอก อยากจะให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบให้เกิดความชัดเจน
เลยครับ ว่าเราสามารถท่ีจะใช้กรรมการชุมชน แล้วแต่ละท่านที่รับการแต่งตั้ง
นั้น ผมจะถามต่อเลยว่าผู้ที่เซ็นแล้วต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่า นิดนึง    
นะครับ ตั้งมาแล้ว ฝากท่านนายกเทศมนตรีครับ ให้เหตุผลตามที่แจ้งเลยครับ  
ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ แล้วก็
หัวหน้าส่วนการงานแรกๆผมก็คิดเหมือนท่าน สมัยก่อน เราเอาประธาน
ชุมชนมามีส่วนร่วม แต่มา ณ ปัจจุบัน มันเปลี่ยนไป ก็เลยไม่มีระเบียบตรงนี้
เอาเข้ามา ในส่วนของผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเรื่องการเซ็น ในส่วนนี้ของ
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เรา พูดถึงมีไหม บางทีก็ไม่มีนะครับ บางทีก็ต้องไปให้นครขอนแก่นนะครับ
เป็นวิศวกรระดับสูงเซ็นให้นะครับ อยากชี้แจงให้กับทางสมาชิกได้ทราบ แรก
ผมก็คิดเหมือน ท่านนิวัฒน์ก็ได้ท้วงติงไปอยู่สมัยก่อน มันมีการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน แต่ในปี 2560 มาเนี่ย ระเบียบไม่มีนะครับ ไม่มีจริงๆ เราก็
อยากจะดูแลกัน ถามว่าคณะที่ลงไปเซ็น ต้องรับผิดชอบไหม รับผิดชอบนะ
ครบั เพราะท่านถูกแต่งตั้งเข้าไปแล้วนะครับ ก็ต้องรับผิดชอบนะครับ ในส่วน
ตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าความโปร่งใสสำคัญที่สุดนะครับ แล้วปีนี้นะครับเราได้
รางวัลนะครับเรื่องความโปร่งใสเราได้ถึง 99.65 นะครับก็ได้ระดับ 2a 
สืบเนื่องจากสมัยก่อนเราได้แค่ 80 กว่า ปีนี้เราก็ได้รางวัลตรงนี้เพิ่มเติมข้ึนมา
เรื่องความโปร่งใส อยากแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบครบั ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ในส่วนนี้ไม่ทราบ    
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญท่านประเสริฐ เอราวัน
ครับ 

นายประเสริฐ เอราวัน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     ประธานสภาที่เคารพคณะบริหารสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ผมประเสริฐ 
เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ ในหน้าที่ 126 ค่าการบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม ผมจำได้ว่าเทศบาลของเรา มีเครื่องสแกนนิ้วมือ ที่ผ่านมานี้ผมเห็น
เจ้าหน้าที่ก็ดี ที่มาทำงาน จะเข้ามาทำงานก็มาสแกนนิ้วมือได้  จริงๆแล้ว
เครื่องเก่ามันก็มีอยู่ครับ แต่ทุกวันนี้ไม่เห็นมี มันเสียหรือมันพังซ่อมแซมหรือ
ยัง ใช้ได้ไหม ใช้การได้ไหม แต่ทีนี้ ถ้ามันไม่มีหรือว่ามันซ่อมแซมไม่ได้ก็จัดซื้อ
เครื่องใหม่ดีไหม ผมจะนำเรียนท่านคณะบริหารและผู้รับผิดชอบ ในส่วนนี้ 
เพราะว่าเดิมทีของเรามันมีนะครับ แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นมีการสแกนเข้ามา
ทำงาน ผมถามว่า ทำไมไม่มีการสแกนนิ้วมือ เขาบอกว่าเครื่องเก่ามันใช้ไม่ได้ 
เพราะฉะนั้น ตรงนี้ หมวดค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม เดี๋ยวก็คงจะดำเนินการใน
ส่วนนี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ เขาได้ดำเนินการในเรื่องนี้  หายข้อสงสัยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านประเสริฐ เอราวัน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 
ผมจะได้ให้ท่านนายกได้ตอบ มีไหมครับ ถ้าไม่มี ผมให้ท่านนายกเทศมนตรีได้
ตอบข้อสงสัยของท่านประเสริฐ เอราวัน เชิญครับ 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร 
นายกเทศมนตรี 

     ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนการงาน
นะครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านประเสริฐ เอราวัน ที่ได้ทักท้วง  
ใจตรงกันนะครับ เพราะว่าเครื่องเก่าชำรุดเสีย ปรากฏสั่งซ่อมไม่คุ้มครับ 
ตอนนี้ก็เลยกำลังทำบันทึกเรื่องการซื้อแล้วจะเอาเข้าสมัยต่อไป จริงๆแล้วใน
ความคิดผม ไม่ใช่แค่สแกนนิ้วนะครับ ผมอยากสแกนหน้าด้วยซ้ำ แต่ว่าโดย
หลักการ เครื่องสแกนหน้ามันแพงมาก ก็เลยว่าตอนนี้เราเอาแค่สแกนนิ้วมือ
ไปก่อน ตอนนี้ทางคณะผู้บริหารก็เล็งเห็นเช่นกัน เพราะว่าที่ผ่านมา ผมก็ถาม 
สมัยก่อนมันมีไหม มี แต่พอบันทึกใบสั่งซ่อมแล้ว มันแพงพวกนี้แพงมาก 
เวลาซื้อไม่แพงแต่เวลาซ่อมซ่อมแพง แล้วก็ไม่คุ้ม เพราะว่าทางร้านบอกว่า 
มันไม่ค่อยทน อายุงานมันมีห้วงเวลาอยู่นะครับ ตอนนี้ทางกองการเจ้าหน้าที่ 
กำลังทำบันทึกอยู่ครับ ก็เลยแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบครับ ขอบคุณมาก 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับ เครื่องสแกนนิ้วมือน่าจะอยู่ช่วงที่ 
ผมเป็นสมาชิกสภา น่าจะเป็นรุ่นท่านปลัดวัทธิกร ขอโทษที่เอ่ยนาม  ท่านซื้อ
ในช่วงนั้นพอดี ที่ผมทราบก็น่าจะเสียช่วงนั้นพอดีเหมือนกัน เป็นที่สมาชิก
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หลายท่านที่นี่ก็คงจะเข้าใจนะครับ เชิญท่านจิรนันท ์ เกียรติชัยพัฒน ครับ 
นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนทั้ง 39 
ชุมชน  ตอนแรกผมก็คิดว่าจะไม่ถามแล้ว ที่เสียนะครับ ท่านเลขานุการสภาก็
คงจะรู้ว่าทำไมถึงเสีย แล้วทีนี้ ซื้อเครื่องใหม่ ผมอยากจะให้ป้องกันไว้ด้วย
เพราะตอนนั้นผมตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ เรื่องเครื่องสแกนนิ้วมือ อยากจะเรียน
ท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ว่าเครื่องใหม่ก็ดูแลให้มันดี ก็มีกล้องควบคุมอีก
ทีนึงก็ดีนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     เชิญท่านประเสริฐ เอราวัน  ครับ 
 

นายประเสริฐ  เอราวัน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     ผมประเสริฐ เอราวัน ครับ  ผมพ่ึงทราบว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอ ผมเข้า
มารอบนี้รอบที่ 2 วันนี้ผมได้ยินเต็มสองหูเลยครับ ช่วยชี้แจงผมทราบหน่อย
ครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ผมต้องเรียนนะครับ ท่านผู้บริหารชุดนี้ผมตอบแทนท่านก่อนนะครับ   
อันนี้ผมต้องเรียนนิดนึงให้ทราบคราวๆก็ได้ครับ พอดีมันมีประเด็นนั้นแต่ก่อน
หน้านั้นนะครับ ซึ่งท่านก็เป็นภาคประชาชน ผมว่าท่านก็ทราบอยู่ อาจจะ
ทราบไม่เยอะ จะทราบบางส่วนนะครับ ที่ผมทราบเรื่องนี้ เพราะว่าเดิมที มัน
ก็มีประเด็นอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่เบื้องต้นว่า มันมีเหตุผลตรงนี้ แต่ยืนยันว่า
มันไม่ได้เกิดจากชุดนี้ ครับเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องที่เรามีประเด็นตั้งแต่แรกแล้ว
นะครับ ผมจะขออนุญาตท่านว่า วันนี้ เรามีการถ่ายทอดนะครับ ให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนซึ่งอยู่ทางบ้านได้รับทราบข้อมูลนะครับ บางประเด็นที่มันไม่ได้เกิด
จากคณะผู้บริหารชุดนี้ บางเรื่องนะครับ ก็จะให้ความชัดเจนไม่ได้เท่าที่ควร 
ผมคงจะต้องบอกว่า ถ้าเรื่องนี้  ผมจะเป็นเรื่องต่อเนื่องอาจจะต้องให้        
ท่านปลัดเทศบาล ท่านอาจจะต้องชี้แจงในส่วนนี้แทน  เพราะมันเป็นรอยต่อ 
ต้องเรียนท่านสมาชิกสภาด้วยนะครับว่า เรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนั้น หลายท่าน
ก็ทราบ ผมกท็ราบ แต่ว่ามันต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน เนื่องจากเราต้องตอบพ่ีน้อง
ประชาชนที่อยู่ทางบ้าน ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ดังนั้นผมขออนุญาต    
สภาแห่งนี้ ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ ขอให้อยู่ในกรอบนะครับ 

นายนิวัฒน์ ปลั่งศิร ิ
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ขอขึ้นมา
ชี้แจงนะครับ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ที่ท่านสท.จิรนันท์ได้กล่าวถึง กรณี 
ผู้มีอำนาจ ซึ่งท่านก็ไม่ได้ระบุบุคคลที่ 3 และคำว่าในอดีตนี้ ผมก็คือหนึ่งใน
อดีต ก่อนที่จะมีท่านปลัดรักษาการ 2 ท่าน มาเป็นผู้บริหาร เพราะฉะนั้น  
ผมก็จะต้องมีการตอบแทนกับชี้แจงให้กับท่านที่อาจจะไม่ได้เข้ามารับฟัง
ตอนนี้นะครับ เพ่ือข้อมูลจะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง ซ่ึงจริงๆแล้วนี้ถ้า
บอกว่าเครื่องสแกนก็ดี รู้สึกท่านจะกล่าวถึงเรื่องของกล้อง CCTV ด้วยไหม
เมื่อสักครู่นี้ผมไม่แน่ใจ ไม่มีนะครับ เครื่องสแกนนิ้วมือ อาจจะไม่ได้เกิดใน 
ยุคผม แต่ที่ต้องลุกข้ึนมานี้ เพราะว่าในอดีตสมัยที่คุณหมอเปรมศักดิ์ เพียยุระ 
ท่านดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ไม่เสียหายก็คือ
ช่วงนั้นก็มี เรื่องของการจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ ซึ่งในครั้งนั้น ท่านปลัดก็
ต้องการสแกนนิ้วมือ ท่านปลัดก็ต้องมาแล้ว เพราะว่า 08:00 น. ผมมา
เคารพธงชาติทุกวันอยู่แล้ว ใครมาก่อนมาหลังนี้เห็นหมดก่อนหน้านี้ เราใช้
ระบบอะไรรู้ไหมครับ ใช้ระบบลงเวลา ผมก็จะเก็บสมุดลงเวลาไว้ที่ห้อง
ทำงานผม กรณีที่หลัง 08.45 น. ผมจะขีดเส้นแดง แล้วก็เซ็นชื่อกำกับ
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เพราะฉะนั้นตอนนั้นเราเข้มมากนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เพราะผู้บริหาร 08:00 น. เคารพธงชาติ แล้วก็ดูบุคลากรทุกคนก็
มากันพร้อมหมด ไม่ได้เคารพวันเดียว เราเคารพธงชาติกันทุกวัน ผู้บริหารก็
มาทุกวัน เพราะฉะนั้น เรื่องเครื่องสแกนนิ้วมือ ในยุคที่คุณหมอเปรมศักดิ์ก็ดี 
ผมอยู่นี่แหละครับ จะไม่มีปรากฏการณ์เรื่องนี้นะครับ ด้วยความที่เราเอ่ยชื่อ
ไม่ได้ เดี๋ยวจะไปย้อนยุคไปถึงครั้งกระโน้นนะครับ อันนี้ก็ขอเรียนถาม แล้วก็
ชี้แจงนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านสมาชิกนะครับ วันนี้ผมอยากจะให้อยู่ในเรื่องของกรอบเรื่อง
งบประมาณนะครับ ส่วนรายละเอียดที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไปแล้วก็ไม่เป็นไร
ครับ แต่ผมอยากจะให้ไปอยู่ในวาระอ่ืนๆ ในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดที่
ท่านจะต้องสอบถามกันต่อไป ผมจะให้ท่านปลัดท่านได้ตอบ ให้เกิดความ
ชัดเจนและกระชับที่สุดนะครับ มันจะได้ต่อเนื่องของงบประมาณ ไม่ว่าท่าน
จะตั้งงบประมาณให้กับทางผู้บริหารท่านได้ตั้งเพ่ือขอซื้อเครื่องสแกนใน
อนาคตก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้บริหารเทศบาล จะดำเนินการต่อสภาแห่งนี้  
รบกวนท่านปลัดเทศบาล ขอให้กระชับนิดนึงนะครับท่านปลัด ในข้อมูลตรงนี้
มันจะได้ผ่านนะครับ ขอบคุณครับ 

นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพอย่างสูง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      
ทุกท่านนะครับ ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับ 

 กรณีข้อซักถามของท่านประเสริฐนะครับ เนื่องจากการประชุมสภา ถ้าจะให้
เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภาข้อ 68 โดยเฉพาะเรื่องวรรคสาม และ   
ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอ่ืนอันใด ที่อาจเป็นที่เสียหายหรือ
อาจยืนหรือยกของตนเป็นเรื่องบุคคลที่ 3 โดยเฉพาะเขาไม่ได้อยู่ในสภาด้วย 
แล้วก็เขาไม่มีโอกาสได้ชี้แจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซ่ึงเราตรงนี้ก็ไม่ทราบจริง ๆ     
ว่ามันเป็นยังไง เป็นยังไงเหตุผลกลใด คิดว่ายังไม่สมควรก็แล้วแต่ แล้วแต่ทาง
ท่านประธานสภาจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้พูดต่อหรือไม่
ประการใดครับ เป็นข้อเสนอแนะไว้ที่ประชุม เผื่อมีการพูดลักษณะทำนองนี้
ต่อไปอาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากวันนี้มีการบันทึกนะครับ แล้วก็ลงบันทึก
สามารถเข้าไปดูย้อนหลังอะไรได้ จะมีประเด็นเกิดขึ้นในภายหลังได้ เรียนทาง
สภาด้วยครับ ด้วยความเคารพครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ขอฝากท่านสมาชิกสภา เรื่องเครื่องสแกนก็
ให้จบอยู่ที่ตรงนี้  ส่วนที่ผมรับทราบแล้ว เมื่อสักครู่ ท่านเลขานุการสภา     
ท่านได้แจ้งผมว่าได้ทำบันทึกในการจัดซื้อเครื่องใหม่แล้ว ก็เรียนตามนี้เลย   
จบตรงนี้นะครับ 

       ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 131 ถึง หน้าที่ 131 เป็นรายละเอียดประธานสภา
เทศบาลประมาณการรายจ่ายงบประมาณ งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 393,600.- บาท (สามแสน
เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายใน
ส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมต่อนะครับ 
      ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 132 ถึง หน้าที่ 157 เป็นรายงานรายละเอียด
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 
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พุทธศักราช 2566 ในแผนงานที่ 3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
ซึ่งมี 2 งาน ประกอบด้วย   
     1. งานเทศกิจ(สำนักปลัดเทศบาล) 
     2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)  
     โด ย ข อ เริ่ ม จ าก ห น้ า ที่  1 3 2  ถึ ง  ห น้ า ที่  1 4 1  ง าน เท ศ กิ จ              
(สำนักปลัดเทศบาล) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,779,500.- บาท 
(สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่  มีไหมครับ ถ้าไม่มี ผมต่อนะครับ 
     ต่อไปตั้งแต่หน้าที่  142 ถึง หน้าที่  157 งานป้องกันและบรรเทา      
สาธารณ ภั ย  (ส ำนั กปลั ด เทศบาล ) ตั้ ง งบประมาณ รายจ่ ายทั้ งสิ้ น  
6,932,800.- บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)    
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่   
ขอเชิญท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ใจตรง ครับ 

ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่เขต 1 ผมดูคร่าวๆ อยากจะถามอยู่เรื่องหนึ่ง ไปยังท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด ท่านปลัดนะครับ เรื่องกล้องวงจรปิด มีของบ 2566     
งบ 2565 เราทำสัญญาแล้วเข้าใจ แต่  2566 มีเพ่ิมเข้ามาไหมครับ        
เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน ทีห่ลายๆชุมชนยังไม่มีนะครับ เขต 1 
น่าจะมีประมาณสิบกว่าตัว เขต 2 งบ 2565 ก็จะโหลด ของเขต 3 ด้วย  
เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน ช่วยในการทำงานของตำรวจด้วย แถวบ้าน
เราด้วยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นส่วนหนึ่งครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอบคุณท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง ครับ ที่ได้ตั้งข้อสังเกตในปี 2566 
แต่ที่ในส่วนที่ผมดูจากหน้า 142 ถึงหน้า 157 เหมือนจะไม่ได้ตั้งในส่วนนี้ไว้ 
แต่ไม่ทราบว่า จะมีการตั้งเพ่ิมอีกหรือเปล่า แต่เท่าที่ผมดูตอนนี้นะครับท่าน 
ไม่มีนะครับ ปีนี้ไม่มีแต่จริงๆแล้ว ควรจะมีอยู่นะครับมันจะได้ต่อเนื่อง ก็อย่าง
ทีท่่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง นะครับ ท่านได้ให้ข้อสังเกตมันจะได้ครอบคลุม
ทั้ งเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ก็จะฝากท่านนายกเทศมนตรี ด้วย เดี๋ยวท่าน
นายกเทศมนตรีก็ได้ตอบชี้แจงท่านสมาชิกสภานะครับ ก็ขอให้ท่านได้ตอบ
เพ่ิมเติมเลยครับ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและหัวหน้าส่วนการงาน
สืบเนื่องจากปีนี้ ก็ได้คุยกับท่านปลัดเทศบาล ว่างบลงทุนก่อสร้างปีนี้ เราจับ
มาใส่ให้หมดเลย 12 ล้านบาทเพราะฉะนั้น เรื่องครุภัณฑ์ ไม่มีแทบทุกกอง 
ไม่มีเลยนะครับ มีแต่ก็ได้มีการปรึกษาหารือกันอยู่ว่าเราอาจจะตั้งจ่ายเป็นใน
รายการใหม่นะครับ ในส่วนตรงนั้น สืบเนื่องจากปีนี้เข้าใจนะครับ เราเข้าใจ
กันว่า งบประมาณมันไม่เข้าเหมือนเดิม ก็พูดอีกแล้วปีนี้ เรามีกิจกรรมที่
เพ่ิมเติม คือตั้งคณะกรรมการ 4 คณะกรรมการ ที่เราไปศึกษาดูงานนะครับ
ตรงนี้เพ่ิมเติมขึ้นมานะครับ เราก็ตอบสนองทางท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ ก็
ได้ปรึกษาหารือผมอยากมีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ 4 โครงการตรงนี้ก็
ใช้งบประมาณถึง 2 ล้านบาทเศษนะครับ ปีนี้ยอมรับนะครับ ก็คุยกับท่าน
ปลัดบอกทุกกองไม่มีเลยนะครับ ไม่มีการจัดซื้อเลยมีแต่ซ่อมแซมเอานะครับ 
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เพราะว่างบลงทุน 12 ล้านกว่านี้เราให้ท่านเต็มๆ เพราะว่า สมาชิกสภาแต่
ละท่านก็ว่า งบโครงสร้างน้อยบ้างอะไรบ้างนะครับ แต่จริงๆในภาพรวมที่ผม
ดู งบก่อสร้างอีกเยอะจริงๆ เพราะเราได้เงินอุดหนุนนะครับ ได้เงินจากทาง
ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เอามาลงให้เราเนี่ยไม่น้อยนะครับ แล้วก็เร็วๆ
นี้ ก็ได้มาอีก 6 ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็แจ้งให้กับท่านร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง 
นะครับก็ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ก็มีการปรึกษาหารือนะครับ เดี๋ยวเรา
จะมาโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่นะครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ที่ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมนะครับ        
มีสมาชิกท่านใดที่จะอธิบายในส่วนนี้เพ่ิมเติมอีกไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีผม
จะต่อนะครับ ท่านเลขานุการสภา ท่านได้เตือนเวลาผม จะหารือท่านสมาชิก
สภานะครับ ว่าเราจะประชุมเล่มนี้ให้จบไหมครับ หรือจะพักตรงนี้ก่อน ก็ขอ
ท่านสมาชิกสภาได้แสดงความคิดเห็นเลยครับ เชิญท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์     
ใจตรง นะครับ 

ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     ผม ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง นะครับ ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านนะครับ มัน
มีเหลืออยู่นิดเดียวจะขอให้เล่มนี้ให้จบ แล้วค่อยพักรบัประทานอาหารนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอผู้รับรองด้วยครับ (รับรองถูกต้อง) ผมต่อเลยนะครับ ไม่เยอะครับ 
เพราะว่าแต่ละหมวดจำนวนหน้าเยอะนะครับ 

     ต่อไปตั้งแต่หน้าที่  157 ถึง หน้าที่  197 เป็นรายงานรายละเอียด
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  พุทธศักราช 2566        
ในแผนงานที่ 4. แผนงานการศึกษา ซึ่งม ี3 งาน  ประกอบด้วย   
     1. งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา     (กองการศึกษา) 
     2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (กองการศึกษา) 
     3. งานศกึษาไมก่ำหนดระดับ       (กองการศึกษา)   
     โดยขอเริ่มจากหน้าที่ 157 ถึง หน้าที่ 172 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (กองการศึกษา) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 6,504,600.- 
บาท (หกล้านห้าแสนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายในส่วนนี้หรือไม ่(ไม่มี) ถ้าไม่มีผมต่อนะครับ 
     ต่อไปตั้งแต่หน้าที่   173 ถึง หน้าที่  193 งานระดับก่อนวัยเรียน
ประธานสภาเทศบาลและประถมศึกษา  (กองการศึกษา)  ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายทั้งสิ้น  60,143,100.- บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีผมต่อนะครับ 
     ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 194 ถึง หน้าที่ 197 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 
(กองการศึกษา) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  509,000.-บาท (ห้าแสนเก้า
พันบาทถ้วน)  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่    
(ไม่มี) ถ้าไม่มีนะครับจะพักรับประทานอาหารแล้วช่วงบ่ายขึ้นมาต่อในเล่มที่ 
2 นะครับ เล่มแรกก็จบตรงนี้นะครับ ตอนนี้เวลา 12.20 น. พักรับประทาน
อาหาร เวลา 1 ชั่วโมงนะครับ เจอกันอีกครั้ง 13:20 น. ขอท่านสมาชิก
สมาชิกสภานะครับได้พร้อมกันที่ห้องประชุมนะครับ เชิญพักรับประทาน
อาหารครับครับ 
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มติที่ประชุม                             เห็นชอบพักการประชุม (เวลา  12.20 น.)  

เริ่มประชุมเวลา            เวลา  13.20 น. 

นายชานล ธนระพีโชติ  เรียนท่านคณะผู้บริหาร ต่อไปต้ังแต่หน้าที่ 198 ถึงหน้าที่ 242 เป็นรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ในแผนงานที่ 5 แผนงานสาธารณสุข ซึ่งมี 4 งาน ประกอบด้วย  
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   (กองสาธารณสุขฯ) 
2. งานโรงพยาบาล     (กองสาธารณสุขฯ) 
3. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (กองสาธารณสุขฯ) 

  4. งานศนูย์บริการสาธารณสุข   (กองสาธารณสุขฯ) 
  โดยขอเริ่มจากหน้าที ่ 198  ถึงหน้าที ่ 208  งาบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข        

(กองสาธารณสุขฯ) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3,885,900.- บาท (สามล้านแปดแสนแปด
หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ (ไม่มี)  

  ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 209 ถึงห้าที่ 221 งานโรงพยาบาล (กองสาธารณสุขฯ)ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายทั้งสิ้น  2,845,200.- บาท  (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)          
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ (ไม่มี) 

  ต่อไปตั้งแต่งหน้าที่ 221 ถึงหน้าที่ 229 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
(กองสาธารณสุขฯ) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,004,500.- บาท (หนึ่งล้านสี่พันห้าร้อย
บาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ (ไม่มี) 

  ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 229 ถึงหน้าที่ 242 งานศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3,606,700.- บาท (สามล้านหกแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่คับ (ไม่มี) 

  ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 243 ถึงหน้าที่ 243 เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566  ในแผนงานที่ 6 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมี 1 งาน คือ 

1. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (กองสวัสดิการสังคม) 
  โดยเริ่มจากหน้าที่  243  ถึงหน้าที่  243  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     

(กองสวัสดิการสังคม) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 976,900.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ (ไม่มี) 

  ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 244 ถึงหน้าที่ 280 เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 ในแผนงานที่ 7  แผนงาน
เคหะและชุมชน ซึ่งมี 5 งาน ประกอบด้วย  

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 
2. งานไฟฟ้าและประปา    (กองช่าง) 
3. งานสวนสาธารณะ    (กองช่าง) 
4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            (กองช่าง และ กองสาธารณสุขฯ) 
5. งานบำบัดน้ำเสีย     (กองช่าง) 

  โดยขอเริ่มจากหน้าที่ 244 ถึงหน้าที่ 253 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 
(กองช่าง) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 8,949,300.- บาท (แปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพัน
สามร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ  

 ขอเชิญท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง ครับ 
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ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง  
สมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับงานของกองช่างเท่าท่ีผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานมาหนึ่งปีกว่าพบว่าปัญบางส่วนเกิด

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรหรือ
จัดซื้อวัสดุต่างๆ เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหาของประชาชน จึงอยากขอฝากไปยังผู้บริหาร
พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้เพิ่มหรือไม่ครับ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีผมจะ 
ประธานสภาเทศบาล ขอให้ท่านผู้บริหารได้ตอบในเรื่องนี้  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี  พร้อมหัวหน้าส่วนการงาน ตามที่ท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง  ขอให้ พิจารณาจัดสรร

งบประมาณเพ่ิม หนึ่งปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีวันหยุด รถที่ใช้งานอยู่
เป็นประจำก็มีสภาพเก่า และผู้อำนวยการกองช่างได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเกือบหมดแล้ว 
เหลือรถดูดโคลนและรถบดที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม งบประมาณในขณะนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับแต่ก่อน ลดลงครึ่ง ซึ่งผมจะได้ปรึกษาท่านปลัดเทศบาลเพ่ือหาวิธีการโอน
งบประมาณเพ่ิมเติม 

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผมขออนุญาตขอเสียงปรบมือให้กับ ท่านสนธิ ชัดไธง ทีร่ว่มลง

พ้ืนที่กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จนบางครั้งได้รับอุบัติเหตุจนบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติงาน และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการทุกกองฝ่าย ที่ให้
ความร่วมมือจนการดำเนินงานต่างๆผ่านไปได้ด้วยดี จึงอยากขอขอบคุณทุกท่านครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง เห็นด้วยกับท่าน และขอชื่นชม ท่านสนธิ  
ประธานสภาเทศบาล ชัดไธสง ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือทุกงานของเทศบาล ท่านได้ลงไปร่วมและให้กำลังใจ 

ขอบคุณที่ท่านได้ยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาครับ  ขอเชิญท่านนิวัฒน์ ปลั่งศริิ ครับ 
นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ขออนุญาตต่อเนื่องจากท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง เห็นใจในการทำงานของกองช่าง

และทุกๆกอง ในเรื่องงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องจริงในเรื่องของงบจัดซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง เราตั้งไว้
เยอะมาก เพ่ือรองรับความต้องการของพ่ีน้อง หลายปีที่ผ่านมาจะสังเกตว่ามีการขอให้ปรับปรุง
ซ่อมแซม และขอชื่นชมท่านคณะผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรีที่ได้จัดตั้งหน่วย “ทำทันที” 
เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่นอกเหนือจากคำร้องทั่วไป ซ่ึงได้รับเสียงชื่นชม
จากท่านประธานชุมชนหลายๆท่าน  

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ที่ท่านให้กำลังใจกองช่าง เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็ได้อธิบายให้ทุกท่านทราบ กองช่างต้องใช้วัสดุ

ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นหินคลุก ขอบคุณท่านนายเทศมนตรีที่ได้ทำหน้าที่ประคองจนใกล้จะ
สิ้นปีงบประมาณแล้ว และฝากท่านให้ดูแลต่อเนื่อง ซึ่งท่านก็จะอยู่ในวาระอีก 2 ปีกว่า   

   ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 254 ถึงหน้าที่ 254 งานไฟฟ้าและประปา (กองช่าง) ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายทั้งสิ้น 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายใน
ส่วนนี้หรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอฝากท่านนายกเทศมนตรีเรื่องไฟฟ้าและประปาที่ผ่านมา
เคยต้ังไว้ที่ 500,000.- บาท ผมก็เห็นว่าเกือบจะไม่เพียงพอมาตลอด จึงฝากท่านพิจารณา 
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ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง ขออนุญาต 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนถามไปยังท่านผู้บริหารและผู้อำนวยการกองช่าง ที่ผมเคยเสนอไป 2 เรื่อง คือ ขยายเขต

น้ำประปาที่ซอยหนองลุมพุก ซอย 1 บริเวณโรงน้ำดื่ม ดร.เช้า ซึ่งได้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 
เรื่องที่ 2 คือ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณซอยศรีหมอนซอย 7 ซึ่งมีหนังสือประสานไปยัง
สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอบ้านไผ่ จึงอยากทราบว่าจะสามารถดำเนินการในปีงบประมาณนี้
หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง ครับ และมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน 
ประธานสภาเทศบาล ส่วนนี้อีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบในส่วนที่ท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ 

ใจตรง  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และหัวหน้าส่วนการงานทุก 
นายกเทศมนตรี  ท่าน ตามท่ีท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง ได้สอบถาม ทั้ง 2 โครงการเราทำเรื่องไปถึงสำนักงาน

ไฟฟ้าอำเภอบ้านไผ่ และสำนักงานประปาบ้านไผ่แล้ว ขณะนี้รอคำตอบเรื่องงบประมาณท่ีต้อง
ใช้ ซึ่งในขณะนี้เรามีงบประมาณเพียงพอ ในเรื่องนี้จึงไม่ต้องเป็นห่วงครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ ผมจะขอดำเนินการประชุมต่อ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 255 ถึงหน้าที่ 257 งานสวนสาธารณะ (กองช่าง) ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ทั้งสิ้น 2,711,200.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ (ไม่มี)  

   ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 258 ถึงหน้าที่ 277 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองช่าง, 
กองสาธารณสุขฯ) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 19,220,400.- (สิบเก้าล้านสองแสนสอง
หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ (ไม่มี) 

   ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 278 ถึงหน้ที่ 280 งานบำบัดน้ำเสีย (กองช่าง) ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ทั้งสิ้น 1,777,300.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ    (ไม่มี) 

   ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 281 ถึงหน้าที่ 298 เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 ในแผนงานที่ 8 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งมี 2 งาน ประกอบด้วย 

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการฯ)     
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน       (กองสวัสดิการฯ) 

   โดยขอเริ่มจากหน้าที่ 281 ถึงหน้าที่ 289 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3,258,300.- บาท (สามล้าน
สองแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้
หรือไม่ครับ (ไม่มี) 

   ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 289 ถึงหน้าที่ 298 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
(กองสวัสดิการสังคม) ตั้งงบปะมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,230,000.- บาท (สองล้านสองแสนสาม
หมื่นบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ  

  ขอเชิญท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ครับ 
นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล หน้า 291 โครงการจัดประชุมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

งบประมาณตั้งไว้ที่ 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวม 39 ชุมชน จึงอยาก
สอบถามรายละเอียด เนื่องจากมีประธานชุมชนฝากมาถามว่า ในช่วงต้นปีหน้า ช่วงเดือน
พฤษภาคม จะมีการเลือกตั้งประธานชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก
ครบวาระ 4 ปี จึงอยากสอบถามการเลือกตั้งในคราวนี้ คงเป็นการเลือกตั้งแบบคูหา เหมือนใน
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ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ มีหน่วยเลือกตั้งกระจายตามชุมชนต่างๆ ส่วนสมาชิกกรรมการ
ชุมชน กำหนดไว้ 7 ท่าน แล้วจึงมีการเลือกประธานชุมชน และประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
ถูกต้องไหมครบั   

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนท่านประธานสภาแล่ะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน พร้อมหัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี  การงาน ตามที่ท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ได้หารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานชุมชนและประธาน

กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตามที่ท่านได้พูดออกมา ถูกต้องครับ เป็นระบบระเบียบแบบนั้นเลย จริงๆ
แล้วสามารถเลือกคณะกรรมการชุมชนได้ 7 – 9 คน แต่เราก็ได้เลือกเอาจำนวนตามที่เคย
ปฏิบัติมา และการดำเนินการเป็นไปตามท่ีท่านนิวัฒน์แจ้งครับ  

นายชานล ธนระพีโชติ   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ ในปีหน้าก็จะมีความชัดเจนในการเลือกตั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชนมากขึ้น ฝากท่านสมาชิกสภา ได้ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกในชุมชน

ในเขตท่านด้วยครับ 
   ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 299 ถึงหน้าที่ 308 เป็นรายงานรายละเอียด ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 ในแผนงานที่ 9 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ซึ่งมี 2 งาน ประกอบด้วย 

1. งานกีฬาและนันทนาการ    (กองการศึกษา) 
2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   (กองการศึกษา) 

   โดยขอเริ่มจากหน้าที่ 299 ถึงหน้าที่ 301 งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)    
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ  

  ขอเชิญท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ครับ 
นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนิวัฒน์ ปลั่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล หน้า 301 โครงการส่งเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาล นักเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วม

แข่งขันกีฬา รายละเอียดตามที่ปรากฏ งบประมาณท่ีตั้งไว้ 10,000.- บาท ส่งสริมการเข้าร่วม
แข่งขัน เราตั้งไว้เป็นโครงการหรือเป็นเชื้อครับ เนื่องจากจำนวนงบประมาณที่ใช้น้อยเกินไป  
จึงอยากทราบจะสามารดำเนินการในเรื่องใด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานคร ูพนักงานเทศบาล นักเรียนในสังกัด จึงขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ  

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้ 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมเติมไหมครับ (ไม่มี)  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนการงาน 
นายกเทศมนตรี  หลังจากที่ผมได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ ในปีที่แล้วเราตั้งงบประมาณไว้ 15,000.- บาท ทำไม

ถึงมีการปรับลดลงในปีนี้ สืบเนื่องจาก เราจะมีหนังสือเชิญไปยังบริษัทผลิตขนม ซึ่งจะมีกองทุน
สนับสนุนด้านกีฬาของแต่ละบริษัท กองคลังจึงเห็นว่าเราควรตั้งไว้เป็นเชื้อเพ่ือสมทบ จึงขอ
เรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 302 ถึงหน้าที่ 308 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา)  

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,010,000.- บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ 

นายประเสริฐ เอราวัน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ หน้า 302 เกี่ยวกับการศาสนาและท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล จัดงบประมาณไปทั้งหมด 1,010,000.- บาท ผมขอตั้งข้อสังเกต ที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรม

หลายๆอย่าง ทั้งงานประเพณีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเพณีแห่เทียนพรรษาช่วง
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เข้าพรรษาที่เพ่ิงผ่านมา เนื่องจากงบประมาณมีน้อย แต่ทุกครั้งที่จะมีการจัดงานแห่เทียน
พรรษาจะต้องอลังการ ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดหาช่าง แต่ขอตั้งข้อสังเกตุ เรื่องการจัด
ประเพณีแห่ เทียนพรรษาที่ผ่านมา มีความขลุกขลัก ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตุ  โดยเฉพาะ
คณะกรรมการชุมชนได้ถามผมหลายคน เรื่องมีการขัดแย้งภายใน จากการจัดประชุม
คณะกรรมการชุมชน ว่าด้วยเรื่อง การจัดแห่ เทียนพรรษา โดยหน่วยงานของเราเชิญ
คณะกรรมการชุมชนมาประชุม บอกว่าจะมีงบสนับสนุนให้ขบวนแห่ขบวนละ 3,000.- บาท 
ซ่ึงทำให้ต้องมีการเรื่ยไรเงินเพ่ือนำมาจัดขบวนแห่และขบวนฟ้อนรำ หลังจากนั้นได้มีการ
ประกาศว่า ขบวนไหนได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 6,000.- บาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงิน
รางวัล 4,000.- บาท รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000.- บาท ส่วนรางวัลชมเชยจะได้รับ 
3,000.- บาท โดยเจ้าหน้าที่ให้ประธานชุมชนขึ้นไปรับเงินรางวัลชมเชย แต่ได้รับเป็นซองเปล่า 
คณะครูผู้ดูแลขบวนแห่เทียนจึงได้สอบถามไปยังคณะผู้ดูแลขบวนแห่ที่ ได้รับรางวัลที่ 1 ซึ่ง
ปรากฏว่าได้รับเงินรางวัลเต็มจำนวน จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างประธานชุมชนผู้ซึ่ง
ขึน้ไปรับเงินรางวัลกับคณะครูที่ดูแลขบวนแห่เทียน โดยข้อเท็จจริงคือเงินรางวัลชมเชย จำนวน 
3,000.- บาท ได้มอบให้ไปก่อนแล้วเพ่ือจะได้นำไปตกแต่งขบวนต้นเทียน อีกประเด็นหนึ่งคือ 
โดยธรรมเนียมของชาวอีสาน เราจะจัดพิธีแห่เทียนพรรษาและนำต้นเทียนพรรษาไปถวายวัดใน
วันอาสาฬหบูชา แต่กิจกรรมที่เทศบาลจัด คือ จัดพิธีแห่เทียนในวันอาสาฬหบูชา แล้วนำต้น
เทียนพรรษาไปถวายในวันเข้าพรรษา  จึงขอให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้อธิบายชี้แจงด้วย
ครับ       

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้ 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมเติมอีกไหมครับ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีผมจะได้ให้ท่านผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบข้อ

ซักถามของท่านประเสริฐ เอราวัน  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้า 
นายกเทศมนตรี  ส่วนการงานทุกท่าน ตามที่ท่านประเสริฐ เอราวัน ได้สอบถามมา 2 กรณี ในคราวประชุม

เตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ท่านบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภา
เทศบาล ได้เสนอว่าเราควรมีเงินรางวัลมอบให้แก่ขบวนที่ได้รับรางวัลเต็มจำนวน โดยไม่หัก 
ส่วนรางวัลชมเชยอ่ืนทีได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3,000.- บาท ก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติมา
ตั้งแต่สมัยก่อน ส่วนเรื่องวันอาสาฬหบูชา ผมขอให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้ชี้แจงครับ  

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางรัชภรณ์ โพธิวิเศษ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ              
ผอ.กองการศึกษา  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วันอาสาฬหบูชา เป็นวัน

สำคัญทางศาสนา เป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือนแปด เพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญใน
พระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดกัน
ต่อมา   

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ เอราวัน  ขออนุญาตครับ ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายประเสริฐ เอราวัน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอให้ชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็นที่ผมได้อภิปราย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบว่าประเพณี

เข้าพรรษามีความสำคัญเช่นไรและการที่เราแห่เทียนและนำไปถวายในวันเข้าพรรษานั้น 
ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมไหม จึงอยากให้ชี้แจงให้ประชาชนที่ติดตามรับฟังอยู่ครับ 
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นายชานล ธนะพีโชติ  ขอบคุณท่านประเสริฐ เอราวัน  ผมทวนคำถามให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต้องการคำนิยามของวันอาสาฬหบูชา มีความสำคัญอย่างไรและประเด็นที่สอง คือ          

ทำไมไม่ทอดวันอาสาฬหบูชา ไปทอดวันเข้าพรรษา ให้ท่านตอบสองประเด็น เชิญครับ  
นางรัชภรณ์ โพธิวิเศษ  ขอขอบคุณท่านประธานสภา ในการจัดงานในปีนี้ ต้นเรื่องมาจากผู้ว่าราชการ               
ผอ.กองการศึกษา  จังหวัดขอนแก่น ที่ให้เราจัดรถขบวนต้นเทียนเพ่ือไปแสดงที่จังหวัดขอนแก่น แต่เนื่องจากหลาย

หน่วยงานยังไม่มีความพร้อม เว้นแต่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และเทศบาลเมืองเมืองพล และได้ทำ
การจัดซื้อจัดจ้างไว้ในวันที 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ซึ่งเราได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาใน
วันที่  13 กรกฎาคม พ.ศ.2565 และจัดพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันที่  14 กรกฎาคม      
พ.ศ.2565 ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษา ซึ่งหากในปีหน้า หากท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นว่า   
ควรปรับเปลี่ยน ทางกองการศึกษาก็พร้อมจะดำเนินการตามคำแนะนำ ขอบคุณค่ะ   

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรวเกียรติ และหัวหน้าส่วนการงาน 
นายกเทศมนตรี  ทุกท่าน ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาได้แจ้ง จริง ๆ แล้วหมายกำหนดการจะต้อง     

มีการจัดขบวนแห่เทียนที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในอาทิตย์สุดท้ายมีเพียงเทศบาลเมืองบ้านไผ่และ
เทศบาลเมืองเมืองพล เท่านั้นที่มีความพร้อม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงให้จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ 
เนื่องจากหมายกำหนดการเปลี่ยนในช่วงอาทิตย์สุดท้าย จึงทำให้วันพิธีทอดถวายเทียนต้องจัด
ในวันเข้าพรรษา 

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ เอราวัน  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ชี้แจง  ผมหวังว่าคณะครูและประชาชนที่ติดตามรบัชม 
สมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในขณะนี้จะได้รับทราบข้อชี้แจงจากท่านนายกเทศมนตรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้า 

ถ้าจะมีการแห่เทียนพรรษา ให้มีการแห่ก่อนหนึ่งวันและนำไปแสดงที่หน้าที่ว่าการอำเภอ    
ห นึ่ งคื น  และน ำไป ท อกถวาย ใน วัน อ าสาฬ ห บู ช า ใน วั น ถั ด ม า จึ งอย ากขอ ฝ าก                   
ท่านนายกเทศมนตรี ขอบคุณครับ  

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน  ครับ  ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายบุญเหลือ เรื่องลือ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายบุญ เหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบ าล เขต 3 ผมขอชี้ แจงเรื่องที่ท่ าน

นายกเทศมนตรีพาดพิง ในวันที่มีการประชุมเตรียมงานแห่เทียน นั้นผมได้เสนอเรื่องการมอบ
เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะขบวนแห่ลำดับที่ 1 – 3 โดยขอให้ไม่หักเงินสนับสนุนการจัดขบวน 
3,000.- บาท เพ่ือเป็นการตอบแทนผู้ที่ทำผลงานออกมาดี ส่วนเรื่องเงินสนับสนุนที่ถือว่าเป็น
เงินรางวัลชมเชยนั้นผมก็เห็นด้วย แต่ก็อาจจะมีบางท่านไม่เข้าใจ 

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณ ท่านบุญเหลือ เรื่องลือ ครับ และขอฝากท่านนายกเทศมนตรี เรื่องการ 
ประธานสภาเทศบาล สื่อสารให้ชัดเจนเกีย่วกับเรื่องเงินรางวัลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และ 
ปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องจัดกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา

ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นคำแนะนำของผมเสนอต่อท่านนายกเทศมนตรี 
สาเหตุเนื่องมาจาก สำนักผู้ตรวจเงินแผ่นดินได้แนะนำให้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ให้ตรงกับวัน
สำคัญนั้นๆ ซึ่งหากมีการจัดกิจกรรมก่อนหรือหลังวันสำคัญดังกล่าว อาจจะมีความเสี่ยงถูก
เรียกเงินค่าดำเนินโครงการคืน และผมได้กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกครั้ง เรื่องภาระหน้าที่ในวัน
สำคัญต่างๆ ที่หน่วยงานเทศบาลมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดงาน ซึ่งข้าราชการท้องถิ่น
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ควรต้องยอมรับบทบาท ส่วนเรื่องเงินรางวัลนั้นก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ซึ่งเราอาจจะ
มีงบประมาณน้อย แต่หากเรามีงบประมาณมากท่านผู้บริหารก็จะได้พิจารณามอบเป็นขวัญ
กำลังใจตามความเหมาะสม ส่วนเรื่องการถวายเทียนนั้น สามารถถวายได้ในระหว่างห้วง
เข้าพรรษาโดยมิได้มีข้อห้ามไว้ จึงขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ขอบคุณครับ  

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ครับ  ขอเชิญท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประเสริฐ เอราวัน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงนั้น  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมทราบดีครับ  ในความเป็นจริงหากเราไปทอดเทียนในวันอาสาฬหบูชา ชาวบ้านจะได้ 

ร่วมทำบุญ จงึอยากให้ไปจัดกิจกรรมในวันที่ชาวบ้านมากนัมาเยอะๆ    
นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ  ขอเชิญ ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ตามที่เคยปฏิบัติกันมาเราจะมีพิธีแห่เทียน 
สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนหนึ่งวัน และไปทอดเทียนในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งแม่ออกจะได้จัดเตรียมอาหาร มีประชาชน

มาร่วมทำบุญที่วัด ซึ่งวัดจะได้อานิสงค์ในส่วนของเงินทำบุญจากประชาชนเหล่านั้น โดยในปีนี้ 
เมื่อผมได้ไปร่วมพิธีทอดถวายเทียนยังวัดต่างๆ พบว่าค่อนข้างเงียบเหงา จึงอยากเสนอให้การ
จัดกิจกรรมในปีต่อไป ได้จัดตรงกับการมาทำบุญของชาวบ้าน ขอบคุณครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ครับ  ขอเชิญท่านนพดล พลภูเขียว ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายนพดล พลภูเขียว  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้อำนวยการกองฝ่าย และท่านประธานชุมชนที่เข้าร่วมประชุมใน

วันนี้ ความจริงการทอดเทียนพรรษานั้นมิได้ทอดในวันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกิดขึ้นบนโลก ซึ่งชาวบ้านจะได้มาเวียนเทียน ทั้ งในวัน 
วิสาขบูชา มาฆบูชา และอาสาฬหบูชา ส่วนเรื่องเทียนพรรษานั้น สามารถทอดในวันไหนก็ได้ 
โดยส่วนใหญ่จัดขึ้นในเดือนสิบ ซึ่งแล้วแต่ทางชุมชนและวัดจะตกลงจัดกัน จึงเรียนให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้ทราบกัน ขอบคุณครับ 

นายชานล ธนระพโีชติ  ขอบคุณท่านนพดล พลภูเขียว ครับ และขอฝากท่านนายกเทศมนตรีในฐานะผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล โครงการ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทำความเข้าใจ   
   ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 309 ถึงหน้าที่ 331 เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในแผนงานที่ 10 แผนงาน
อุตสหกรรมและการโยธา  ซึ่งมี  2 งาน  ประกอบด้วย 

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (กองช่าง) 
2. งานก่อสร้าง      (กองช่าง) 

   โดยขอเริ่มจากหน้าที่ 309 ถึงหน้าที ่ 315 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา (กองช่าง) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,128,400.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสอง
หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ 

  ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  ครับ 
นายบุญเหลือ เรื่องลือ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หน้าที่ 313 ค่าบำรุงรักษาของกองช่าง ที่ตั้งไว้ 50,000.- บาท ผมอยาก

ให้ปรับเป็น 100,000.- บาท เพราะเครื่องจักรทุกอย่างของเทศบาลมีสภาพค่อนข้างเก่า 
เท่าที่ทราบคือซ่อมไปไม่กี่ครั้งก็หมดแล้ว จึงอยากให้ปรับงบประมาณขึ้นไปอีก เนื่องจากงาน
เกือบทุกอย่างในเทศบาลต้องอาศัยเครื่องจักรในการทำงาน จึงต้องบำรุงรักษาให้ทันต่อการใช้
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งาน และฝากพิจารณาเรื่องการหาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้มีความสามารถ น่าเชื่อถือ จึงขอ
ฝากเพ่ือคณะผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ  

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านบุญเหลือ เรื่องลือ ครับ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ที่ท่านบุญเหลือได้เสนอผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรี  ก็ตระหนักในเรื่องนี้เช่นกัน ซึ่งจริงๆแล้วงบประมาณในส่วนการซ่อมบำรุงตั้งแยกไว้ในแต่หมวด 

ในเรื่องเครื่องจักรนี้ ผมได้เข้ามาดูแลเองเนื่องจากพอจะมีความรู้ ในตอนนี้ก็ได้มีการเปลี่ยน
แบบแผนในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยหาช่างที่ดีมีคุณภาพ ซ่อมถูกตัวถูกยี่ห้อ และให้เร่ง
ดำเนินการซ่อมแซม จึงเรียนมาให้ท่านสมาชิสภาทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ    

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ ในส่วนนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมเติมไหมครับ (ไม่มี) 
   ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 316 ถึงหน้าที่ 331 งานก่อสร้าง (กองช่าง) ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ทั้งสิ้น 13,724,500.- บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ครับ 

นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ว่าด้วยหน้า 117 เรื่องโครงการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ถือเป็นข่าวดีกับพ่ีน้องในเขต 1 ซึ่งได้มา

ทั้งหมด 7 โครงการ และเมื่อช่วงเช้าท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แจ้งข่าวดีเกี่ยวกับการไปขอรับ
เงินอดหนุนต่างๆ เงินโครงการเศรษฐกิจฐานราก ที่ เราได้รับความอนุ เคราะห์มาจาก 
คณะกรรมการแปรญัตติของสภาผู้แทนราษฎร์ สิ่งทีผมอยากจะฝาก คือ หากมีความชัดเจนเมื่อ
เราได้รับเงินงบประมาณเข้ามา เพ่ือที่เราจะได้แจ้งให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ทราบ อย่างกรณี
เขต 1 สิ่งที่ชาวบ้านขอกันมา คือ บริเวณหลังโรงเรียน ขก.5 และ ขก.10 ซึ่งจะใช้งบประมาณ
ราวแปดล้านบาทเศษ ซึ่งคงเป็นเรื่องยากหากต้องใช้งบประมาณปกติของเทศบาล ขอบคุณครับ   

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ  มีท่านสมาชิสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมเติมในส่วนนี้หรือไม่ครับ (ไม่มี)  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนทา่นประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามโครงการ 
นายกเทศมนตรี  แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกใช้งบประมาณราวห้าล้านบาทเศษ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ ซึ่งเราได้งบประมาณในปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้ว ถ้าจะทำเต็มพ้ืนที่จะต้องใช้
งบประมาณประมาณแปดล้านบาท ดังนั้นผมจึงต้องหางบประมาณอีกประมาณสามล้านกว่า
บาท เพ่ือให้ดำเนินโครงการได้ครบทั้งเส้น อีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ซึ่งเราได้มาจำนวน 5,900,000.- บาท ซึ่งก็ตกอยู่กับโครงการในพ้ืนที่เขต 1 คือถนนราชการ
ทั้งเส้น ส่วนเขต 2 จะได้บริเวณข้างอู่เจริญพันธ์ หลักสิบสี่ และถนนเจนจบทิศตั้งแต่หน้าหอ
นาฬิกามาจนถึงแยกบีซี เพ่ือเชื่อมต่อกับถนนเจ้าเงาะ โดยทำเป็นถนนปูยางแอสฟาสติก พร้อม
ยกฝาท่อระบายน้ำใหม่ จึงเรียนให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ  ขอเชิญท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อสักครู่ได้ปรึกษาท่านประธานสภานอกรอบ เรื่องระเบียบวาระอ่ืนๆ ซึ่งจะยกไปในการ

ประชุมรอบหน้า และสืบเนื่องจากที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งเมื่อสักครู่ จึงขอสอบถาม
เพ่ิมเติมเรื่องถนนเจ้าเงาะ ซึ่งได้รับทราบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย และผู้รับจ้างได้ลงนาม
ในสัญญา จึงอยากสอบถามถึงกำหนดเปิดงาน และอีกหนึ่งเรื่อง คือ รถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่จะ
สัญจรผ่านตัวเมือง ภายหลังจากส่งมอบงาน ท่านนายกเทศมนตรีได้วางแผนงานไว้อย่างไรบ้าง
ครับ   
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นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ครับ   ขอเชิญท่านายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  เรื่องถนนเจ้าเงาะขณะนี้      
นายกเทศมนตรี  เราอยู่ในขั้นตอนรอเอกสารการทดสอบคุณภาพยางที่อยู่ในเนื้องาน ว่ามีคุณภาพในระดับไหน 

ซึ่งเรายืนยันจะให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบที่ขอนแก่นและคาดว่าจะทราบผลประมาณปลาย
เดือนนี้ หากถึงขั้นตอนการลงดำเนินงานของผู้รับจ้างจะเรียนให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านทราบ
อีกครั้งครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ   ขอเชิญท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ  เมื่อสักครู่ได้สอบท่านนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล ไปสองเรื่อง อีกเรื่องคือกรณีรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าเมือง เนื่องจากผมเกรงว่าเมื่อดำเนินการ

ปรับปรุงถนนเจ้าเงาะเสร็จสิ้นแล้ว อาจจะไม่ได้รองรับการสัญจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่    
แล้วจะเกิดชำรุดก่อนเวลา จึงขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรี ว่าจะมีมาตรการอย่างไรบ้างใน
เรื่องนี้  

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร ในเรื่องรถบรรทุกสิบล้อ เมื่อถึงเวลาผมได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วม  
นายกเทศมนตรี  ประชุมหารือกัน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ สถานีตำรวจ    

ภูธรบ้านไผ่ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้ประกอบการรถบรรทุก และอาจมีมาตรการ
เพ่ิมเติม เช่น การจอดสลับฝั่งวันคู่วันคี่สำหรับรถเล็กครับ   

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ   ขอเชิญท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ  อนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในเรื่องนี้ผมเกรงว่าในเรื่องห้วงเวลาการดำเนินงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ปรับปรุงถนน ซึ่งท่านนายกแจ้งว่าจะเริ่มดำเนินงานช่วงปลายเดือนนี้ และคาดว่าจะใช้

ระยะเวลาดำเนินงานประมาณหนึ่งสัปดาห์ จึงเกรงว่าหากถนนแล้วเสร็จแต่เรายังไม่มีมาตรการ
ที่ชัดเจน ก็อาจเกิดความสับสน ซึ่งในสมัยก่อนเราได้เคยมีข้อห้ามรถบรรทุกสัญจรผ่านตัวเมือง 
โดยให้ใช้ถนนมิตรภาพและบายพาสแทน จึงอยากขอฝากให้ท่านพิจารณาด้วยครับ 

 
นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้ 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

 ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 332 ถึงหน้าที่ 337 เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในแผนงานที่ 11 แผนงานการ
พาณิชย์ ซึ่งมี 1 งาน คือ  

1. งานโรงฆ่าสัตว์      (กองสาธารณสุขฯ) 
  โดยเริ่มจากหนา้ที่ 332 ถึงหน้าที่ 337 ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 

 1,253,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ 

นายประเสริฐ เอราวัน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตท่านประธาน ขอย้อนไปที่หน้า 328 ซึ่งเคยมีการเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาล

ทั้ง 3 เขต โดยให้แต่ละเขตเลือกว่าจะขอเสนอโครงการใดและได้มีการตกลงกันแล้วว่าจะ
ปรับเปลี่ยนโครงการปรับปรุงผิวจราจรสาธารณะซอยสมมาตรบำรุง ไปเป็นปรับปรุงผิวจราจร
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สาธารณะบริเวณถนนซอยโรงน้ำแข็งเทียนแสง  แต่ทำไมในเอกสารจึงไม่ตรงกับข้อมูลที่เคยได้
ตกลงกันไว้ จึงอยากให้ช่วยชี้แจงด้วยครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ  ขอเชิญท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครบั 
ประธานสภาเทศบาล     
นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในวันนั้นภายหลังจากประชุมกันแล้ว ผมได้พบกับท่านผู้อำนวยการ

เฉลิมเกียรติ และผู้อำนวยการอิทธิพล  ที่ท่านได้เสนอว่าว่าควรรับโครงการเดิมไปก่อน         
ซ่ึงสามารถพิจารณาในภายหลังได้จะดำเนินงานตามแผนหรือไม่ เพ่ือให้ทันเปิดสมัยประชุมสภา 
และไม่ไปกระทบกับงบประมาณโครงการอ่ืน และท่านได้เสนอว่าหากมีงบประมาณเหลือจะ
เสนอท่านนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาจัดทำแผนโครงการในภายหลัง จึงเรียนเพ่ือให้สมาชิก
สภาทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านจิรนันท์  เกียรติชยพัฒน ครับ  ขอเชิญท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายประเสริฐ เอราวัน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ  ผมเห็นว่าคำพูดของท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อสักครู่ทีก่ล่าวถึงเรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ว่าให้รับไว้ก่อน จะทำหรือไม่ทำนั้น

ค่อยพิจารณากันอีกที เป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมครับ 
นายชานล ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ  ขอเชิญท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ขอบคุณท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ ผมขออนุญาตแก้ไขคำพูดเป็น “แล้วจึงพิจารณา 
สมาชิกสภาเทศบาล  แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่” ขอบคุณครับ 
นายชานล ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ เรื่องนี้ในครั้ง 
นายกเทศมนตรี  แรกถนนซอยข้างร้านเทียนแสงไม่ได้มีอยู่ในแผน  แต่เราสามารถร่วมกันพิจารณาเพ่ือจัดทำ 

เป็นแผนใหม่ได้ในภายหลัง  จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบและไม่ต้องเป็น
กังวลครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ  ในส่วนนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมอีกไหมครับ (ไม่มี)  
   ในส่วนหน้าที่ 338 ถึงหน้าที่ 407 เป็นการแจงตัวเลขแต่ละแผนงานทั้ง 11 แผนงาน  

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

   เมื่อจบส่วนที่ 2  แล้ว  กระผมจะขอต่อในส่วนที่  3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2566  ซึ่งเริ่มจากหน้าที่  408  ถึงหน้าที่  420  ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 
18,620,500.- บาท (สิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ประมาณการรายจ่าย 
12,498,800.- บาท (สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะอภิปราย รายจ่ายของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หรือไม่ครับ 

  ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน  ครบั 
นายประเสริฐ เอราวัน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ เนื่องจากสถานธนานุบาลเป็นเทศพาณิชย์           
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นรายได้ของเทศบาล   ผมขอตั้งข้อสังเกตว่า ปี 2565  ตั้งประมาณการรายรับไว้ 

12,020,500.- บาท และป ี2566 ตั้งไว้ 18,620,500.- บาท เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาล  ท่านประสิทธิ์  สันคำ  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้เคยเสนอให้มีการปรับปรุง      
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สถานธนานุบาล  ซึ่งปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม  จึงอยากเสนอให้ทุกท่านร่วมพิจารณาว่าควร
จัดหาสถานที่แห่งใหม่ หรือปรับปรุงสถานธนานุบาลใหม่หรือไม่ เพ่ือจะได้รองรับผลประโยชน์ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต   

นายชานล ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ครับ (ไม่มี)   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน  ผมเองเคยได้เข้าไปตรวจสอบสภาพอาคารที่สถานธนานุบาล         

ซึ่ งก็พบว่าสภาพอาคารมีบางส่วนชำรุดจริง ซึ่ งปัจจุบันของรับจำนำส่วนใหญ่จะเป็น
ทองรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก จึงยังไม่น่าเป็นกังวล ในส่วนของการรักษาความ
ปลอดภัยเรามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดอุปกรณ์กันขโมย ในขณะนี้ในเขตเทศบาลเราจะมีโรงรับ
จำนำของเอกชนที่กำลังจะเปิดดำเนินการ ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลบ้านไผ่ (เดิม) ซึ่งผมก็ได้
ปรึกษาท่านปลัดเทศบาล และท่านผู้จัดการสถานธนานุบาล เพ่ือหาทางดึงดูดผู้มาใช้บริการให้
มากขึ้นครับ  

นายชานล ธนระพีโชติ   ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประเสริฐ เอราวัน   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง 
สมาชิกสภาเทศบาล  ในเรื่องนี้ผมเชื่อมั่นว่าคณะผู้บริหารจะสามารถบริหารงบประมาณ เพ่ือดำเนินการปรับปรุง

สถานธนานุบาลได้ เพ่ือความสวยงามเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอบคุณครับ 
นายชานล ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ  เมื่อพิจารณาเรื่องรายรับและรายจ่ายของ 
ประธานสภาเทศบาล  โรงรับจำนำเทศบาลที่ผ่านมา ในปีหนึ่งๆเทศบาลได้รับผลกำไรประมาณ 5 ล้านบาท จึงขอ  

ฝากท่านนายกเทศมนตรีได้พิจารณาแนวทางลดดอกเบี้ยสำหรับผู้นำสิ่งของมาจำนำ  
  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในเรื่องการขยาย 
นายกเทศมนตรี  หรือเปิดโรงรับจำนำอีกแห่ง ผมขออนุญาตให้ท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล เป็นผู้

ชี้แจงครับ 
นายชานล ธนระพีโชติ   ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต เรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ปลัดเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรงรับ

จำนำ ในฐานะที่ปลัดเทศบาลทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง คือผู้ตรวจการสถาธนานุบาล ตามที่ท่านได้
รับทราบคือ เรามีผลกำไรอยู่ที่ 5 – 6 ล้านบาทต่อปี โดยผลกำไรเพ่ิมขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา 
เนื่องสถานการณ์การโควิด -19 ซึ่งเราได้รับนโยบายจากส่วนกลางเรื่องการลดดอกเบี้ย       
เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน จากผลกำไรที่ได้รับนี้ เราแบ่ง 30% เพ่ือการทำนุบำรุงท้องถิ่น  
อีก 50% สำหรับการบริหารจัดการภายในโรงรับจำนำ ส่วน 20% เป็นโบนัสของพนักงาน 
เรื่องการเปิดสาขาเพ่ิม สามารถทำได้แต่ต้องมีเหตุปัจจัยที่จำเป็นต้องเปิดเพ่ิม เช่น มีผู้มารับ
บริการเยอะจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ทัน ซึ่งโรงรับจำนำของเราไม่ได้มีสภาวะเช่นนั้น 
แต่หากจำเป็นต้องการเปิดสาขาเพ่ิม จะต้องผ่านสภาท้องถิ่น และต้องรับการตรวจประเมินจาก 
จ.ส.ท. ประกอบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และกำลังคน ทำให้เกิดต้นทุนอื่นเพ่ิมเติม
และกำไรที่เคยมีก็หายไป แต่เราอาจจะพิจารณาปรับปรุงระบบการให้บริการและสถานที่
ภายนอกให้ดูทันสมัยขึ้น จึงขอนำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ครับ  ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
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นายประเสริฐ เอราวัน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ชี้แจง  
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ผมอภิปรายเมื่อสักครู่นั้น ไม่ได้หมายความให้เปิดเพ่ิมครับ แต่หมายถึงอยากให้ปรับปรุงหรือ

หาที่ปลูกสร้างใหม่ เพราะอาคารเดิมทรุดโทรมเนื่องจากปลูกสร้างมาหลายสิบปีแล้ว 
นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน  ครับ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ ได้ เสนอแนะเรื่องการปรับปรุงสถานธนานุบาล ซึ่งผมจะให้              

กองช่างดำเนินการตรวจสอบประเมินความเป็นไปได้ในการปรับปรุงครับ 
นายชานล ธนระพีโชติ  มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  (ไม่ม)ี  เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณในแต่ละส่วนจนครบและพอสมควรแล้ว ข้อเสนอแนะต่างๆของท่านสมาชิกสภา

เทศบาล ทางผู้บริหารจะได้รับและนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้ทั่วถึง
ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้  ในการลงมติรับหลักการแห่ง 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ
รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่ 1 
ขั้นรับหลักการ กรุณายกมือขึ้นครับ จำนวน 17 ท่าน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ
รับหลักการร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี  พ .ศ.2566 ในวาระที่  1               
ขั้นรับหลักการ กรุณายกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

    เห็นชอบ  17 ท่าน 
    ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 
    งดออกเสียง   -  ท่าน 
มติที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2566        

เป็นเอกฉันท์ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ  เมื่อที่ประชุมมีมติรับร่างหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2566 แล้ว ตามข้อ 45 วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.2547 (รวมทั้ งที่ แก้ ไขเพ่ิมเติ มถึง (ฉบับที่  2)          
พ.ศ.2554) ความว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายิ่บสี่ชั่วโมง 
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบระมาณ นั้น” กระผมขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลได้แสดงความคิดเห็น และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลครับ 
โดยจะใช้เวลาในการแปรญัตติกี่วันเริ่มจากวันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ และประชุมสภา
เทศบาล ครั้งที่ 2 ในวันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอความเห็น
ต่อที่ประชุมครับ   ขอเชิญท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ใจตรง ครับ 

ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ใจตรง  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 1 ขออนุญาตหารือ กรณีชั้นแปรญัตติ กำหนดให้เป็น 3 วัน คือ  

วันที่ 16, 17 และ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 และสรุปผู้ยื่นขอแปรญัตติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 
พ.ศ.2565 แล้วลงมติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 
ครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ใจตรง ครับ และผมขอผู้รับรองข้อหารือของ  
ประธานสภาเทศบาล ท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ใจตรง ด้วยครับ (รับรองถูกต้อง)  ขอเชิญท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ครับ  
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นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชน และผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน กระผม นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาล        

ขอเสนอสภาเทศบาลแห่งนี้ ขอเสนอการแปรญัตติ โดยใช้เวลาในการแปรญัตติ จำนวน 3 วัน 
เริ่มจาก วันที่ 16 สิงหาคม ถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. 
โดยใช้ห้องกิจการสภาเทศบาล เป็นห้องแปรญัตติ และให้มีการประชุมวาระขั้นแปรญัตติ และ
ขั้นลงมติ ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปครับ 

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ (รับรองถูกต้อง นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน และนายละออ  
ประธานสภาเทศบาล บุญส่ง) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอนอกเหนือจากที่ท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ได้เสนอ

มาแล้วหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มี ดังนั้น กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ ท่านใดเห็นชอบให้
มีการแปรญัตติ จำนวน 3 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม ถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยใช้ห้องกิจการสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็น
สถานที่ แปรญั ตติ  และประชุมในวาระที่  2 , 3  ในวันที่   23 สิ งหาคม พ .ศ.2565           
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป กรุณายกมือขึ้นครบั 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จำนวน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ถึงวันที่ 18 
สิงหาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยใช้ห้องกิจการสภาเทศบาล และ
ประชุมในวาระท่ี 2, 3 ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

นายชานล ธนระพีโชติ  ทางเลขานุการสภาเทศบาลจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  พ.ศ. 2566  ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
   เนื่องจากสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

ไว้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ 

นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มี  2  ประเภท 

   (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า สามคน
หรือไม่เกินเจ็ดคน ตามข้อ 105 ภายใต้บังคับ ข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น สำหรับสภาเทศบาล ให้มี
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 2 ชุด ดังนี้ 

   (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการแต่งตั้งแล้ว 
   (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อเทศบัญญัติ 
   สำหรับ คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ ซ่ึงจังหวัดขอนแก่นได้แนะนำว่าควร

แต่งตั้งเป็นคราวๆ ไปสำหรับการตราเทศบัญญัติ ดังนั้น วันนี้จึงจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ครั้งนี้ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ

   โดยการเสนอรายชื่อทีละคนในคณะกรรมการแต่ละชุด ตามข้อ 107 ภายใต้บังคับ      
ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่         
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ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และนำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้นำ
ความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ
ชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน 
ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน กรณีเสนอรายชื่อเพียง
คนเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก ขอบคุณค่ะ 

นายชานล ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ ขออนุญาตหารือเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคราว ๆ นั้น ขอเสนอให้เป็นผู้ที่ยังไม่เคยถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการคณะอ่ืนใดมาก่อน

ครับ 
นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ  ขอเชิญท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง เห็นด้วยกับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ครับ และขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน 

ครับ 
นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณ ท่านร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง  ครับ ผมขอผู้รับรองด้วยครับ (รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล นายเกษม ชวฤทธิ์ และนายธัชทร อภิโชติดิลก) และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอ 

เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ 
 
นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  7  ท่าน ครับ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ และผมขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้รับรอง) 
   ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติ จึงมจีำนวน 5 ท่าน ตามที่ท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง     

ได้เสนอครับ 
นายชานล ธนระพีโชติ  ที่จบไปแล้วนั้น  เป็นระเบียบกฎหมายที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล ซึ่งตามข้อ 106  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เม่ือ 

1. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
2. ตาย 
3. สมาชิกภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
4. เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนมาใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
5. สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 

   ซึ่งคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาล ชุดเดิมได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น     
ล งแล้ ว  จึ งต้ อ งท ำก าร เลื อ กตั้ งค ณ ะกรรมก ารทั้ งชุ ด ขึ้ น ให ม่  โด ยป ระกอบ ด้ ว ย                
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สมาชิกสภาเทศบาล  มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน ซึ่งทางสมาชิกก็ได้เสนอ
จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ 5 ท่าน  

   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสามัญ ชุดคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ คนที่ 1   ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  ครบั 

 
นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนิวัฒน์ ปลั่งศิริ  ผมขอเสนอชื่อ  
สมาชิกสภาเทศบาล นายบุญเหลือ เรื่องลือ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ   ตามที่ท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ได้เสนอรายชื่อ ท่านบุญเหลือ เรื่องลือ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอรบัรองท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ที่เสนอชื่อท่านบุญเหลือ เรื่องลือ ครับ 
 
น.ส.สมมาศ สันคำ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน น.ส.สมมาศ สันคำ ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ ที่เสนอชื่อท่านบุญเหลือ เรื่องลือ ค่ะ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ   ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มี) ถา้ไม่มีถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือก ต่อไปเป็นคณะกรรมการ คนที่ 2  
  ขอเชิญท่านนพดล พลภูเขียว ครับ 
 
นายนพดล พลภูเขียว  เรียนท่านประสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายนพดล  พลภูเขียว  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ขอเสนอท่าน ดร.สุพจน์ แก้วเจริญ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ         

ร่างเทศบัญญัติ ครับ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ   ตามท่ีท่านนพดล  พลภูเขียว  ได้เสนอรายชื่อท่านสุพจน์ แก้วเจริญ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน      
สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองท่านนพดล  พลภูเขียว ที่เสนอชื่อท่านสุพจน์  แก้วเจริญ ครับ  
 
นายประเสริฐ เอราวัน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ เอราวัน ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนพดล  พลภูเขียว  ที่เสนอชื่อท่านสุพจน์ แก้วเจริญ ครับ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ   ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มี) ถ้าไม่มีถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือก  ต่อไปเป็นคณะกรรมการ  คนที ่3        

ขอเชิญท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ใจตรง ครับ 
 
ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล ชื่อนายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติครับ 
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นายชานล ธนระพีโชติ  ตามท่ีท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง ได้เสนอรายชื่อ ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน  
ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร        
สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรอง ท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง ที่เสนอชื่อ ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ครับ 
 
นายสุพจน์ แก้วเจริญ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ เอราวัน ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง ที่เสนอชื่อ ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ครับ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มี) ถ้าไม่มีถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือก  ต่อไปเป็นคณะกรรมการ  คนที่ 4        

ขอเชิญท่านไสว   มัชฌิมา ครับ 
 
นายไสว  มัชฌิมา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายไสว มัชฌิมา ขอเสนอชื่อ  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนพดล พลภูเขียว  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติครับ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ  ตามท่ีท่านไสว  มัชฌิมา ได้เสนอรายชื่อ ท่านนพดล พลภูเขียว ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนพดล  พลภูเขียว ครับ 
 
นายนพดล พลภูเขียว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ  กระผม นายนพดล  พลภูเขียว  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบพระคุณท่านไสว  มัชฌิมา ที่เสนอชื่อผม  แต่กระผมขอสละสิทธิ์ครับ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ  ท่านนพดล พลภูเขียว ขอสละสิทธิ์  ขอเชิญท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผม นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน           
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ ท่านสนธิ  ชัดไธสง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติครับ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ  ตามท่ีท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ได้เสนอรายชื่อ ท่านสนธิ ชัดไธสง ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายเจษฎากร บัวแสง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายเจษฎากร บัวแสง ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ที่เสนอชื่อ ท่านสนธิ ชัดไธสง ครับ 
 
นายไสว  มัชฌิมา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายไสว มัชฌิมา ขอรับรอง     
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ที่เสนอชื่อ ท่านสนธิ  ชัดไธสง ครับ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มี) ถ้าไม่มีถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือก  ต่อไปเป็นคณะกรรมการ  คนที่ 5         

ขอเชิญท่านสุพจน์  แก้วเจริญ  ครับ 
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นายสุพจน์ แก้วเจริญ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผม นายสุพจน์ แก้วเจริญ ขอเสนอชื่อ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมมาศ  สันคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติครับ 
 
น.ส.สมมาศ สันคำ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉนั น.ส.สมมาศ  สันคำ ขอขอบพระคุณ        
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสุพจน์ แก้วเจริญ ที่เสนอชื่อ แต่ดิฉันขอสละสิทธิ์ค่ะ 
 
นายประเสริฐ เอราวัน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประเสริฐ เอราวัน ขอเสนอชื่อ 
สมาชิกสภาเทศบาล นายพงษด์นัย ไผ่เบญจพร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติครับ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ  ตามท่ีท่านประเสริฐ เอราวัน ได้เสนอรายชื่อ ท่านพงษด์นัย ไผ่เบญจพร ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล ด้วยครับ 
 
นายประสิทธิ์ สันคำ  เรียนทา่นประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายประสิทธิ์ สันคำ ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประเสริฐ เอราวัน ที่เสนอชื่อ ท่านพงษด์นัย ไผ่เบญจพร ครับ 
 
นายนพดล พลภูเขียว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายนพดล พลภูเขียว ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประเสริฐ เอราวัน ที่เสนอชื่อ ท่านพงษด์นัย ไผ่เบญจพร ครับ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มี) ถ้าไม่มีถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือก 
  สรุป คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ได้ครบทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายบุญเหลือ เรื่องลือ 
2. นายสุพจน์ แก้วเจริญ 
3. นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน 
4. นายสนธิ ชัดไธสง 
5. นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร 

  ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ลงนาม และทำหนังสือแจ้งให้
คณะกรรมการทราบเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนดต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
นายชานล ธนระพีโชติ  กระผมขอหารือในที่ประชุมในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ขอให้ยกไปในวันที่  23  สิงหาคม               
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2565 นะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบบ้างครับ กรุณายกมือขึ้นด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
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นายชานล ธนระพีโชติ  วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล เรียบร้อยแล้ว ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566             

ที่ผ่านวาระรับหลักการไปด้วยดีครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้า และในวันที่  23 สิงหาคม พ.ศ.2566 เราจะมาประชุม        
ในวาระท่ี 2, 3 ต่อไป 

  ในวันนี้กระผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ได้
เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์โดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ กระผมขอปิดประชุมสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครับ 

 
เลิกประชุม ปิดเวลา 16.30 น. 
 

(ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                           (นางสาวนิชาภา  เศษภักดี) 

      พนักงานจ้างทั่วไป 
 
(ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม      (ลงชื่อ)                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
       (นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท)                     (นายเลอสันติ์  นามบุดดี) 
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                   หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม        (ลงชื่อ)                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
       (นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน)           (นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน) 
      หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล            เลขานุการสภาเทศบาล 

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว 
   เมื่อวันที่  16   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 ร.ต.อ.                ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)             กรรมการ 

(ประดิษฐ์  ใจตรง)            (นายพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร) 
          สมาชิกสภาเทศบาล                 สมาชิกสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ)          กรรมการ   (ลงชื่อ)             กรรมการ 
        (นายธัชทร  อภิโชติดิลก)                (นายเกษม  ชวฤทธิ์) 

สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 
(ลงชื่อ)          กรรมการ   (ลงชื่อ)    กรรมการ  
 (นายละออ  บุญส่ง)                (นายไสว  มัชฌิมา) 
          สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล 
 

(ลงชื่อ)            กรรมการและเลขานุการ 
             (นางสาวสมมาศ  สันคำ) 
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      สมาชิกสภาเทศบาล 
 

  
 สภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมนี้ 
                                    เมื่อวันที่  27   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2565 
 
 
                      (นายชานล  ธนระพีโชติ) 
                        ประธานสภาเทศบาล  
 


